

PHỤ KIỆN LAND ROVER

DEFENDER



ABOVE & BEYOND



GIỚI THIỆU

Defender sẵn sàng cho mọi hành trình trong mọi điều kiện. Như mong muốn về khả năng của xe, Defender cung cấp cho khách hàng các cấp độ cá nhân hóa mới với bốn Gói phụ kiện độc đáo - Gói Thám Hiểm, Gói Phiêu Lưu, Gói Đồng Quê và Gói Đô Thị.

Khách hàng cũng có thể chọn từ nhiều loại phụ kiện nội và ngoại thất độc lập để giúp tạo nên thể giới riêng của mình.

Từ một loạt các phụ kiện tải, kéo, mâm xe và bánh xe, khách hàng có thể cá nhân hóa Defender theo cách của mình.

Tìm hiểu thêm về các phụ kiện có sẵn cho Defender tại accessories.landrover.com



GIỚI THIỆU

ĐƯỢC THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MỘT CÁCH TỈ MỈ

Các phụ kiện Land Rover được chế tạo bởi cùng đội ngũ đã thiết kế xe. Họ là những chuyên gia hiểu rõ từng li từng tí về chiếc Land Rover và khả năng của xe. Chuyên môn của họ cho phép họ tạo ra các phụ kiện bổ sung cho thiết kế tổng thể của chiếc xe, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất.

ĐƯỢC KIỂM TRA THEO TIÊU CHUẨN CAO NHẤT CỦA NGÀNH Ô TÔ

Tất cả các phụ kiện Land Rover đều được kiểm tra và phê duyệt một cách nghiêm ngặt để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chính xác mà khách hàng mong đợi từ Land Rover. Điều này đảm bảo chúng luôn hoạt động hài hòa với xe.

Các phụ kiện được thử nghiệm ở nhiệt độ cực nóng và lạnh để đảm bảo chúng

sẽ hoạt động trong mọi điều kiện, quanh năm.

Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn đảm bảo các phụ kiện có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt như điều kiện ven biển, trong khi một loạt thử nghiệm đảm bảo phụ kiện tích hợp liền mạch với các tính năng hiện có của Land Rover.

Các phụ kiện được thực hiện qua các bước trong một loạt các bài kiểm tra theo yêu cầu cụ thể về thiết kế, chức năng. Ví dụ các thử nghiệm cho phụ kiện ngoại thất như:

- Phơi nắng trực tiếp lên đến hai năm còn gọi là quy trình "Thời tiết Florida".

- Kiểm tra tuổi thọ về nhiệt trong suốt 500 giờ.

- Thử nghiệm nhiệt độ cực đoan thay đổi từ -40°C đến 80°C.

- Thử nghiệm sốc nhiệt trong đó các phụ kiện được làm lạnh tới -40°C trong 16 giờ rồi bị hâm nóng tới 70°C trong vòng 5 phút.

- Thử nghiệm sức chịu ẩm trong đó các phụ kiện phải chịu 168 giờ ở 48°C trong độ ẩm 95-100%.

- Kiểm tra chu kỳ môi trường gia tốc bao gồm việc liên tục thêm vào các thành tố muối, bụi bẩn, mô phỏng việc lái xe trong thế giới thực.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giúp bạn hoàn toàn yên tâm, tất cả các phụ kiện Land Rover đều có chính sách bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc được bao gồm trong gói bảo hành hiện có của chiếc xe nếu các phụ kiện được mua trong tháng đầu tiên sở hữu xe hoặc xe đi được tối đa 1.600 km/1.000 dặm (tùy điều kiện nào đến trước).

Tham khảo thông tin chi tiết về các phụ kiện tại accessories.landrover.com



GÓI PHỤ KIỆN



GÓI THẨM HIỂM

Bất chấp các quy ước và chinh phục những địa điểm khó khăn nhất chưa từng được khám phá. Gói Thẩm Hiểm bao gồm chắn bùn cổ điển phía trước và phía sau, tem đen nhám trên nắp capô, ốp bánh xe dự phòng, bảo vệ vòm bánh xe, ống thở, giá chõ hàng thám hiểm trên nóc và hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài.



HỘP Đựng DỤNG CỤ GẮN BÊN NGOÀI



BẢO VỆ VÒM BÁNH XE



TEM ĐEN NHÁM TRÊN NẮP CAPÔ



ỐNG THỞ



EM ĐEN NHÁM TRÊN NẮP CAPÔ



GIÁ CHỖ HÀNG THẨM HIỂM TRÊN MŨI



CHẮN BÙN CỔ ĐIỂN TRƯỚC VÀ SAU

GÓI PHIÊU LƯU

Mọi thứ khách hàng cần để đi đúng hướng. Gói Phiêu Lưu bao gồm chắn bùn trước và sau, ốp bánh dự phòng, ốp bạc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại, bộ vòi rửa xách tay, máy nén khí tích hợp, hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài và ba lô gắn trên ghế.



HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ GẮN BÊN NGOÀI



BỘ VÒI RỬA XÁCH TAY



CHẮN BÙN CỔ ĐIỂN TRƯỚC VÀ SAU



ỐP BÁNH XE DỰ PHÒNG



ỐP BẠC CỬA KHOANG HÀNH LÝ HOÀN THIỆN MÀU KIM LOẠI



MÁY NÉN KHÍ TÍCH HỢP



MÁY NÉN KHÍ TÍCH HỢP

GÓI ĐỒNG QUÊ

Tự tin vùng vẫy khắp các miền quê. Gói Đồng Quê trang bị cho Defender để bao quát các vấn đề và biến mọi hành trình trở nên thực sự đáng nhớ. Gói Đồng Quê bao gồm chắn bùn cổ điển phía trước và phía sau, vách ngăn khoang hành lý từ sàn đến trần, ốp bậc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại, bảo vệ vòm bánh xe và bộ vòi rửa xách tay.



VÁCH NGĂN KHOANG HÀNH LÝ TỪ SÀN ĐẾN TRẦN



ỐP BẬC CỬA KHOANG HÀNH LÝ HOÀN THIỆN MÀU KIM LOẠI



CHẮN BÙN CỔ ĐIỂN TRƯỚC VÀ SAU



BẢO VỆ VÒM BÁNH XE



BỘ VÒI RỬA XÁCH TAY

GÓI ĐÔ THỊ

Chinh phục rừng bê tông. Gói đô thị làm cho Defender trở nên nổi bật ở vùng đô thị với phong cách hấp dẫn, tự tin và điềm tĩnh. Gói Đô Thị bao gồm ốp bánh xe dự phòng, ốp bàn đạp bằng kim loại, ốp bậc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại và tấm chắn bảo vệ cản trước.



ỐP BÃNH XE DỰ PHÒNG



ỐP BÀN ĐẠP BẰNG KIM LOẠI



ỐP BẬC CỬA KHOANG HÀNH LÝ
HOÀN THIỆN MÀU KIM LOẠI



TẤM CHẮN BẢO VỆ CẢN TRƯỚC

GÓI BẢO VỆ NỘI THẤT

VỚI THẨM CAO SU

Cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu và hoàn thiện phong cách nội thất. Gói Bảo vệ Nội thất bao gồm thảm cao su khoang hành lý với tấm bảo vệ cản và thảm sàn cao su bảo vệ nội thất.



GÓI BẢO VỆ NỘI THẤT

VỚI THẨM CAO SU VÀ THẨM SÀN SANG TRỌNG

Cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu và hoàn thiện phong cách nội thất. Gói Bảo vệ Nội thất bao gồm thẩm cao su khoang hành lý với tấm bảo vệ cản và thẩm sàn nội thất sang trọng.



THẨM CAO SU KHOANG HÀNH LÝ



THẨM SÀN NỘI THẤT SANG TRỌNG

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN



NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

THẨM HIỂM



NÂNG CẤP BỆ BƯỚC CỐ ĐỊNH

Nâng cấp Gói Thẩm Hiếm và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thân cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được đập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bộ ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng.

NÂNG CẤP HỆ THỐNG BẢO VỆ CẢN TRƯỚC THẨM HIỂM

Nâng cấp Gói Thẩm Hiếm và nâng cấp chiếc Defender với hệ thống bảo vệ cản trước. Hệ thống bảo vệ cản trước thẩm hiếm tăng cường sự mạnh mẽ của cản trước bằng cách cung cấp khả năng bảo vệ cho phần đầu xe và cải thiện góc tiếp cận. Hệ thống này bao gồm một thanh bảo vệ cản trước với phần ốp dưới cản hoàn thiện màu bạc Ceres nhám hấp dẫn, các góc được nâng lên và một tấm ốp bảo vệ phía dưới nếu cần. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

THẨM HIỂM



NÂNG CẤP THANG XẾP

Nâng cấp Gói Thẩm Hiểm và nâng cấp chiếc Defender với thang xếp. Dành riêng cho Land Rover Defender, thang xếp là một sự sáng tạo và phong cách trong bộ phụ kiện Land Rover Defender truyền thống. Được thiết kế để nâng tầm phong cách ngoại thất của xe, thang đã được tối ưu hóa để giảm thiểu tiếng ồn của gió và có thể xếp qua hai bước độc đáo để đảm bảo kích thước nhỏ gọn khi xếp lại. Được gắn cố định vào mũi và thân xe, thang giúp tối đa hóa khả năng tiếp cận mũi xe. Thang xếp có thể khóa khi xếp lại để đảm bảo an toàn. Thang có các bậc được làm bằng nhôm anod hóa và sơn tĩnh điện màu đen, được bọc nhựa chất lượng cao, bền bỉ với khung được hoàn thiện màu Anthracite.

NÂNG CẤP THANH GIÁ NÓC

Nâng cấp Gói Thẩm Hiểm và nâng cấp chiếc Defender với thanh giá nóc. Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để hỗ trợ việc lắp đặt nhiều loại phụ kiện chở hàng trên mũi. Các thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện đen bóng và nắp bằng nhựa màu đen, chúng bổ sung phong cách ngoại thất cho bất kỳ màu sơn nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bổ trọng lượng và động lực học. City Crash đã thử nghiệm và cũng tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

PHIÊU LƯU



NÂNG CẤP THANH BẢO VỆ CẢN TRƯỚC

Nâng cấp Gói Phiêu Lưu và nâng cấp chiếc Defender với thanh bảo vệ cản trước. Thanh bảo vệ cản trước giúp bảo vệ phần phía trước của xe khỏi hư hại. Được sản xuất từ một loại nhựa chất lượng cao, bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite, giúp cho vẻ ngoài của xe chắc chắn hơn. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ.



90

NÂNG CẤP BỆ BƯỚC CỐ ĐỊNH

Nâng cấp Gói Phiêu Lưu và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thảm cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng.



110

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

PHIÊU LƯU



NÂNG CẤP THANH GIÁ NÓC

Nâng cấp Gói Phiêu Lưu và nâng cấp chiếc Defender với thanh giá nóc. Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để hỗ trợ việc lắp đặt nhiều loại phụ kiện chở hàng trên nóc. Các thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện đen bóng và nắp bằng nhựa màu đen, chúng bổ sung phong cách ngoại thất cho bất kỳ màu sơn nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bổ trọng lượng và động lực học. City Crash đã thử nghiệm và cũng tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

ĐỒNG QUÊ



NÂNG CẤP THANH BẢO VỆ CẢN TRƯỚC

Nâng cấp Gói Đồng Quê và nâng cấp chiếc Defender với thanh bảo vệ cản trước. Thanh bảo vệ cản trước giúp bảo vệ phần phía trước của xe khỏi hư hại. Được sản xuất từ một loại nhựa chất lượng cao, bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite, giúp cho vẻ ngoài của xe chắc chắn hơn. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ.



NÂNG CẤP BỆ BƯỚC TỰ ĐỘNG

Nâng cấp Gói Đồng Quê và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước tự động. Bộ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mui. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọng gàng dưới cửa, bộ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bộ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mui xe khi cửa được đóng lại. Bộ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe. Để lắp đặt, cần có các số phụ kiện: bộ bước bên phải, bộ bước bên trái, bảo vệ bên dưới bộ bước, mô-đun, khung mô-đun và dây.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

ĐỒNG QUÊ



NÂNG CẤP BỆ BƯỚC CỐ ĐỊNH

Nâng cấp Gói Đồng Quê và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thảm cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bậc riêng.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

ĐÔ THỊ



NÂNG CẤP BỆ BƯỚC TỰ ĐỘNG

Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước tự động. Bộ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mui. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọn gàng dưới cửa, bộ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bộ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mui xe khi cửa được đóng lại. Bộ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe. Để lắp đặt, cần có các số phụ kiện: bộ bước bên phải, bộ bước bên trái, bảo vệ bên dưới bộ bước, mô-đun, khung mô-đun và dây.

NÂNG CẤP BỆ BƯỚC CỐ ĐỊNH

Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thảm cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng.

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

ĐỒ THỊ



THANH BẢO VỆ HÔNG XE

Nâng cấp Gói Đồ Thị và nâng cấp chiếc Defender với thanh bảo vệ hông xe. Các thanh bảo vệ bằng nhôm với bề mặt hoàn thiện màu kim loại sáng, mang lại vẻ ngoài lấy cảm hứng từ xe địa hình và bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe trong khi bảo vệ cửa và thân xe khi điều khiển trên đường địa hình.



NÂNG CẤP MÂM ĐÚC HỢP KIM 20"

Nâng cấp Gói Đồ Thị và nâng cấp chiếc Defender với mâm đúc hợp kim 20" kiểu 5095, 5 chấu kép hoàn thiện màu xám đậm nhám.

NGOẠI THẤT



PHONG CÁCH NGOẠI THẤT



BỆ BƯỚC CỐ ĐỊNH

Bệ bước cố định là một nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thảm cao su màu đen. Bệ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bệ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng.



BỆ BƯỚC TỰ ĐỘNG

Bệ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mũi. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọng gàng dưới cửa, bệ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bệ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mũi xe khi cửa được đóng lại. Bệ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe.

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT



THANH BẢO VỆ HÔNG XE

Các thanh bảo vệ bằng nhôm với bề mặt hoàn thiện màu kim loại sáng, mang lại vẻ ngoài lấy cảm hứng từ xe địa hình và bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe trong khi bảo vệ cửa và thân xe khi điều khiển trên đường địa hình.



TEM ĐEN NHÁM TRÊN NẮP CAPÔ

Tăng cường diện mạo của Land Rover Defender với tem dán nắp capô màu đen mờ. Bao gồm một tem vinyl tự dính và hai miếng dán với chi tiết '90', hoặc '110', áp dụng phù hợp với từng phong cách thân xe cụ thể.

BẢO VỆ NGOẠI THẤT



HỆ THỐNG BẢO VỆ CẢN TRƯỚC THẨM HIỂM

Hệ thống bảo vệ cản trước thẩm hiểm tăng cường sự mạnh mẽ của cản trước bằng cách cung cấp khả năng bảo vệ cho phần đầu xe và cải thiện góc tiếp cận. Hệ thống này bao gồm một thanh bảo vệ cản trước với phần ốp dưới cản hoàn thiện màu bạc Ceres nhám hấp dẫn, các góc được nâng lên và một tấm ốp bảo vệ phía dưới nếu cần. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ.



THANH BẢO VỆ CẢN TRƯỚC

Thanh bảo vệ cản trước giúp bảo vệ phần phía trước của xe khỏi hư hại. Được sản xuất từ nhựa chất lượng cao, bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite, giúp cho vẻ ngoài của xe chắc chắn hơn. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ.



ỐP BẠC CỬA KHOANG HÀNH LÝ MÀU KIM LOẠI

Ốp bạc cửa khoang hành lý bằng thép không gỉ bảo vệ cản xe khỏi bị trầy xước và va quệt khi xếp hoặc dỡ hành lý và cũng như không bị va quệt khi lái xe địa hình.

BẢO VỆ NGOẠI THẤT



BỘ BẢO VỆ THÂN XE CARÔ

Bộ bảo vệ thân xe carô giúp bảo vệ sơn khỏi trầy xước. Được sản xuất từ chất liệu nhựa cao cấp, bền, dày 3 mm với lớp phủ màu Anthracite, được đúc với thiết kế carô. Giúp bổ sung cho phần bảo vệ nắp capô carô đặc trưng trên tất cả các phiên bản và nhắc về di sản của Land Rover Defender. Bộ phụ kiện gồm nhiều phần cho ốp gương chiếu hậu, góc sau và cản sau của xe.

BẢO VỆ NGOẠI THẤT



BẢO VỆ CẢN TRƯỚC

Tấm chắn bảo vệ cản trước bằng nhôm anod dày 5mm, mạnh mẽ với lớp hoàn thiện màu kim loại giúp bảo vệ khu vực cản dưới phía trước và bộ tản nhiệt khi lái xe địa hình. Mặt dưới cũng được gia cố bằng cách lắp ráp lên giá khung giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Cho phép dễ dàng tiếp cận móc kéo, tạo điều kiện cho việc kéo xe nếu bị mắc lầy. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ người đi bộ, tấm chắn bảo vệ cản trước bao gồm khả năng chống ăn mòn toàn diện và chịu được môi trường khắc nghiệt.



BỘ BẢO VỆ CẢN TRƯỚC KIỂU SỪNG BÒ (CHỈ CÓ Ở THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ NAM PHI)

Thanh bảo vệ cản trước kiểu sừng bò là một giải pháp thay thế cho hệ thống bảo vệ cản trước thám hiểm hoặc thanh bảo vệ cản trước. Được gắn vào cản trước thông qua giá đỡ tời, nó cung cấp thêm khả năng bảo vệ xe khỏi bị hư hại do va chạm với động vật như chuột túi, cho phép xe và hành khách tiếp tục hành trình đến điểm an toàn gần nhất.

BẢO VỆ NGOẠI THẤT



MÁI HIÊN CHỐNG THẨM NƯỚC

Mái hiên chống thấm nước bơm hơi chất lượng cao được thiết kế với có van bơm hơi để triển khai một cách nhanh chóng để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời hoặc mưa nhẹ, lý tưởng cho chuyến đi dã ngoại gia đình hoặc xem một sự kiện. Nó có thể được sử dụng như một tấm chắn gió hoặc chuyển thành mái hiên bằng cách cuộn tròn và buộc chặt hai bên. Được thiết kế để phù hợp với xe có hoặc không có thanh giá nóc, nó cũng có thể linh hoạt để phù hợp với bất kỳ bên nào hoặc phía sau của chiếc xe. Mái hiên có thể được dựng lên trong vòng chưa đầy năm phút bởi một người sử dụng vòi bơm hơi, bao gồm trong bộ dụng cụ hoặc máy nén khí Land Rover nếu được trang bị. Được sản xuất bằng chất liệu bằng polyester Ripstop sáng tối tương phản và mang nhãn hiệu Land Rover, mái hiên liên kết với mui xe bằng các móc và buộc xuống đất bằng các chốt nhôm tiêu chuẩn cùng các sợi dây thừng sử dụng sáu lỗ hình chữ 'D' trên lề. Các sợi dây màu cam với một vệt phản quang để tăng cường khả năng hiển thị và trở nên phản chiếu vào ban đêm để giảm thiểu các mối nguy hiểm cho chuyến đi. Mái hiên đủ rộng để che cho một chiếc bàn cắm trại và ghế với không gian lên tới 2m tùy theo chiều cao của xe. Kích thước của mái hiên: Khi xếp lại (ước lượng): chiều cao 27cm x chiều rộng 27cm x chiều dài 50cm. Khi mở ra (ước lượng) chiều cao 220cm x chiều rộng 240cm x chiều dài 210cm - không bao gồm dây buộc



CHẮN BÙN

Chắn bùn là một phụ kiện nâng cấp phổ biến giúp giảm văng bùn và tăng cường mức độ bảo vệ cho lớp sơn khỏi các mảnh vụn và bụi bẩn.



CHẮN BÙN CỔ ĐIỂN

Chắn bùn là một phụ kiện nâng cấp phổ biến giúp giảm văng bùn và tăng cường mức độ bảo vệ cho lớp sơn khỏi các mảnh vụn và bụi bẩn. Những chiếc chắn bùn kích thước lớn hơn, linh hoạt hơn, mang thương hiệu Land Rover, bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe và tạo ra tiếng vang cho di sản của Land Rover Defender. Chắn bùn sau cũng mang thương hiệu Land Rover.

BẢO VỆ NGOẠI THẤT



ỐNG THỞ

Lý tưởng khi lái xe trong điều kiện nhiều bụi hoặc cát, ống thở giúp bảo vệ động cơ bằng cách hút không khí sạch hơn từ vị trí trên cao, phía trên nắp capô, do đó giảm lượng bụi lọt vào hệ thống lọc gió. Được sản xuất từ nhựa chất lượng cao, bền với lớp hoàn thiện màu Anthracite, nó cố định vào cột 'A' của xe và sử dụng các lỗ thông gió hiện có.



BẢO VỆ VÒNG BÁNH XE

Cung cấp khả năng bảo vệ mở rộng và tăng cường phong cách của chiếc xe với ngoại thất chắc chắn hơn, ốp vệ bảo vệ vòng bánh xe được sản xuất từ nhựa chất lượng cao và bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite. Dễ dàng lắp đặt và lý tưởng để bảo vệ vòng bánh xe khi lái xe địa hình

NỘI THẤT



PHONG CÁCH NỘI THẤT



ỐP BÀN ĐẠP BẰNG KIM LOẠI

Ốp bàn đạp cao cấp thay thế để tăng cường kiểu dáng nội thất với lớp hoàn thiện màu kim loại. Được sản xuất từ thép không gỉ và đánh bóng với hoàn thiện sắc sảo.



THẨM SÀN NỘI THẤT SANG TRỌNG

Sang trọng, được thiết kế riêng, thảm trải sàn nặng 2.050g^{m²} với lớp hoàn thiện màu kim loại với thương hiệu Land Rover dạng thoi và mặt sau chống thấm nước, mang lại cảm giác hoàn thiện và bảo vệ hoàn hảo cho nội thất. Hoàn thiện màu Ebony để phù hợp với tất cả các màu nội thất.



THẨM SÀN NỘI THẤT CAO CẤP

Cao cấp, được thiết kế riêng, thảm trải sàn nặng 800g^{m²} với mặt sau chống thấm nước, mang lại cảm giác hoàn thiện và bảo vệ hoàn hảo cho nội thất. Hoàn thiện màu Ebony hoặc Lunar để phù hợp với các màu nội thất.

PHONG CÁCH NỘI THẤT



ỐP BẠC CỬA CÓ ĐÈN CHIẾU SÁNG

Ốp bạc cửa trước tạo phong cách cho chiếc xe và bảo vệ bạc cửa khỏi những vết trầy xước. Những tấm ốp bằng thép không gỉ này kết hợp với nội thất xe để mang lại vẻ ngoài cao cấp và độ bền cao. Chữ 'Defender' được khắc và chiếu sáng tinh tế khi cửa trước mở bằng công nghệ LED để mang lại khả năng tiêu thụ điện năng thấp, vận hành an toàn và tuổi thọ cao. Có sẵn màu hoàn thiện Ebony hoặc Lunar.



ỐP BẠC CỬA CÁ NHÂN HÓA CÓ ĐÈN CHIẾU SÁNG

Ốp bạc cửa trước tạo phong cách cho chiếc xe và bảo vệ bề cửa khỏi những vết trầy xước. Những tấm ốp thép không gỉ này kết hợp với nội thất xe để mang lại vẻ ngoài cao cấp và độ bền cao. Từ một bộ phong chữ/kiểu chữ được phê duyệt, khách hàng có thể chọn một thông điệp được cá nhân hóa và sẽ hiển thị bằng ánh sáng trắng khi cửa trước được mở. Đèn sử dụng công nghệ LED để mang lại khả năng tiêu thụ điện năng thấp, vận hành an toàn và tuổi thọ cao. Có sẵn màu hoàn thiện Ebony hoặc Lunar.



ỐP BẠC CỬA KHOANG HÀNH LÝ

Được sản xuất từ thép không gỉ, ốp bạc cửa khoang hành lý được hoàn thiện màu bạc sáng mang lại hình ảnh cao cấp cho khoang hành lý phía sau xe và bảo vệ phần bạc cửa khoang hành lý khỏi trầy xước khi chất và dỡ hành lý. Viền được hoàn thiện màu đen Ebony để tăng phong cách cho nội thất của xe.

BẢO VỆ NỘI THẤT



THẨM SÀN CAO SU BẢO VỆ NỘI THẤT

Để bảo vệ tối ưu cho phần đế chân, bộ thảm cao su tổng hợp gồm thảm cao su mặt sâu cho hàng ghế trước và thảm cao su tiêu chuẩn cho hàng thứ hai. Hoàn hảo để chứa cát, bùn, nước hoặc tuyết từ chân tài xế và chân hành khách khi quay trở lại xe. Thảm có sẵn màu Ebony với hoàn thiện màu kim loại, thương hiệu Land Rover và thảm phía trước theo độ dốc của chân để tăng cường khả năng bảo vệ. Thảm hàng thứ nhất và thứ hai đều gắn chặt vào sàn bằng các kẹp giữ.



BỌC BẢO VỆ GHẾ

Giúp bảo vệ ghế khỏi sự ẩm ướt và bụi bẩn hoặc hao mòn từ hành khách và thú nuôi. Được sản xuất từ nylon 210D, bọc ghế Ebony được thiết kế riêng này có độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Dễ dàng lắp đặt bằng cách sử dụng chèn đàn hồi, khóa dán và kẹp, mỗi miếng bảo vệ toàn bộ ghế kể cả tựa đầu.



BỌC BẢO VỆ HÀNG GHẾ THỨ HAI

Bảo vệ hàng ghế thứ hai, ốp cửa, sàn và lưng ghế thứ nhất khỏi ẩm ướt, bụi bẩn và hao mòn chung.

BẢO VỆ NỘI THẤT



THẨM KHOANG HÀNH LÝ CAO SU

Thẩm khoang hành lý cao su tổng hợp là một tấm thảm không thấm nước, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khoang hành lý phía sau khỏi các vật dính bùn hoặc ướt. Thảm trải sàn mang thương hiệu Land Rover, có bề mặt chống trơn trượt, và dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Thảm cũng có một bộ bảo vệ cán rất hữu ích, giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước trong khi chất và dỡ hành lý. Lớp lót có thể được xếp dưới thảm hoặc tháo ra ra khi không sử dụng.

BẢO VỆ NỘI THẤT



LỚT BẢO VỆ KHOANG HÀNH LÝ BÁN CỨNG

Tăng khả năng bảo vệ khu vực khoang hành lý với lớp lót bán cứng có chiều cao 50mm cho cả hai bên và phía sau, bảo vệ phần trang trí khoang hành lý khỏi các vật dụng bị dính bùn hoặc ướt. Lớp lót cũng có một bộ bảo vệ cán tích hợp giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước đồng thời ngăn bụi bẩn dính vào quần áo khi chất và dỡ đồ khỏi xe. Bộ bảo vệ cán có thể được xếp dưới lớp lót khi không sử dụng.

BẢO VỆ NỘI THẤT



LÓT BẢO VỆ KHOANG HÀNH LÝ CHẦN BÔNG

Lớp lót được thiết kế riêng bao phủ và bảo vệ tất cả các khu vực thảm của khoang hành lý bao gồm sàn, lưng hàng ghế thứ hai và vách khoang hành lý. Được sản xuất từ một loại vải bông mềm mại, với độ cao su tích hợp và bộ bảo vệ cán có thể tháo rời, rất dễ lau chùi, rất lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe.



LÓT BẢO VỆ KHOANG HÀNH LÝ TOÀN DIỆN

Tấm lót bảo vệ khoang hành lý toàn diện là giải pháp lý tưởng để bảo vệ hoàn toàn khoang hành lý khi vận chuyển các mặt hàng lớn hoặc bẩn. Nó được thiết kế để bao phủ sàn khoang hành lý, vách, trần nội thất và ốp cửa khoang hành lý, giúp bảo vệ toàn diện khu vực khoang hành lý khỏi những vật dụng ướt hoặc dính bùn như ủng, rác thải trong vườn hoặc dụng cụ thể thao.

BẢO VỆ NỘI THẤT



LƯỚI NGĂN KHOANG HÀNH LÝ

Lưới ngăn khoang hành lý tiện ích đem đến một giải pháp thay thế mềm cho lưới ngăn khoang hành lý cố định. Giúp bảo vệ hành khách khỏi các đồ vật được xếp trong khu vực khoang hành lý. Lưới phù hợp với các móc của khoang hành lý, được cung cấp kèm theo bộ và cố định vào trần xe. Có thể tháo rời dễ dàng khi không cần thiết.

BẢO VỆ NỘI THẤT



LƯỚI NGẮN KHOANG HÀNH LÝ CỐ ĐỊNH - TỪ SÀN ĐẾN TRẦN

Được thiết kế để ngăn hành lý hoặc các vật dụng khác trong khu vực khoang hành lý rơi vào khoang hành khách. Lắp đặt vào lưng hàng ghế thứ hai và cố định vào trần xe. Tuân thủ quy định ECE-17.

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ



CHÌA KHÓA DẠNG ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Bất cứ nơi nào đang khám phá, khách hàng không cần phải đem theo chìa khóa thông thường. Chống nước và chống sốc, chìa khóa dạng đồng hồ thông minh hoàn toàn mới cho phép khách hàng khóa, mở khóa, khởi động và lái xe. Chìa khóa cũng hiển thị thời gian như một chiếc đồng hồ thông thường.



CAMERA HÀNH TRÌNH

Camera hành trình Land Rover ghi lại cảnh quay về các tình huống và sự cố khi lái xe và được thiết kế để tích hợp liền mạch vào nội thất và hệ thống điện của xe. Được thiết kế để đạt mức tiêu thụ điện năng thấp để sử dụng trong thời gian dài, camera hành trình gồm có camera trước và sau độ phân giải full HD.

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ

Giá gắn móc Click and Go cung cấp một nền tảng cho vô số tùy chọn, cho dù khách hàng cần treo một chiếc áo khoác để không bị nhăn với phần đính kèm móc treo áo Click and Hang hay giải pháp giải trí cho cả gia đình với móc gắn máy tính bảng Click and Play. Tất cả các phụ kiện tích hợp liền mạch với phong cách nội thất Land Rover, cho phép khách hàng tạo ra một môi trường hoàn hảo cho mọi nhu cầu của mình. Gắn máy tính bảng Click and Play. Tất cả các phụ kiện tích hợp liền mạch với phong cách nội thất Land Rover, cho phép khách hàng tạo ra một môi trường hoàn hảo cho mọi nhu cầu.



BÀN LÀM VIỆC CLICK AND WORK
Bàn làm việc Click and Work là một phần của Hệ thống phụ kiện Click and Go. Bàn làm việc gấp này mang lại cho hành khách phía sau một bề mặt thực tiễn để làm việc, đặc biệt hữu ích trên các hành trình dài. Phụ kiện cũng bao gồm một giá đỡ ly có thể điều chỉnh chiều cao và góc nghiêng nhằm mang lại sự thoải mái.



MÓC GẮN MÁY TÍNH BẢNG CLICK AND PLAY
Phần đính kèm móc gắn máy tính bảng có thể tháo rời và dễ dàng định vị ở nhiều góc nghiêng để tạo sự thoải mái trong xe và mang lại khả năng giải trí cho hàng ghế sau.



MÓC TREO ÁO CLICK AND HANG
Móc treo áo có thể tháo rời giúp áo sơ mi hoặc áo khoác không bị nhăn. Cũng bao gồm một móc tích hợp để sử dụng bên ngoài xe.



MÓC TREO ĐỒ CLICK AND HOOK
Móc này tạo thêm không gian treo các đồ vật, đặc biệt hữu ích để treo túi xách hoặc các món đồ mua từ cửa hàng tạp hóa.

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ



TỤA TAY TRUNG TÂM TÍCH HỢP NGĂN LÀM MÁT/GIỮ ẤM

Làm mát và giữ ấm thực phẩm và đồ uống, đồng thời cũng hoạt động như một tay vịn trung tâm hàng ghế sau. Với mặt trên được bọc da, tựa tay được giữ cố định bởi dây an toàn trung tâm và được cấp nguồn từ ổ cắm phụ phía sau. Lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.



TÚI Đựng ĐỒ CAO CẤP SAU LƯNG HÀNG GHẾ THỨ NHẤT

Được sản xuất từ cùng loại da cao cấp trong nội thất xe, bổ sung lớp lót bên trong mềm mại và móc cài từ tính. Cung cấp giải pháp đựng đồ thuận tiện phía sau lưng hàng ghế thứ nhất với nhiều ngăn để cất đồ kích thước nhỏ.



TÚI Đựng ĐỒ SAU LƯNG HÀNG GHẾ THỨ NHẤT

Cung cấp giải pháp đựng đồ thuận tiện phía sau lưng hàng ghế thứ nhất với nhiều ngăn để cất đồ kích thước nhỏ.

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ



LƯỚI CỐ ĐỊNH HÀNH LÝ

Ngăn các đồ vật và hành lý di chuyển xung quanh khoang hành lý trong quá trình vận chuyển. Sử dụng móc của khoang hành lý và bao gồm lưới gắn trên sàn và hai dây cáp có chiều dài khoảng hai mét.



ĐƯỜNG RAY KHOANG HÀNH LÝ

Đường ray khoang hành lý làm tăng tính linh hoạt của chở hành lý bằng cách cho phép gắn bộ thanh cố định hành lý và hộp đựng hành lý an toàn.

AN TOÀN



GHẾ TRẺ EM - NHÓM 0+

Dành cho bé từ sơ sinh - 13kg (khoảng từ sơ sinh đến 12/15 tháng). Thương hiệu Land Rover. Hướng về phía sau trên ghế sau. Bao gồm tấm chắn gió/nắng, đệm và bọc ghế có thể tháo ra để giặt. Tựa đầu có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng và dây đai nằm điểm có thể điều chỉnh với một lần kéo. Có thể được cài đặt với dây an toàn ba điểm của xe hoặc bệ gắn ghế trẻ em ISOFIX. Được phê duyệt theo tiêu chuẩn thử nghiệm Châu u ECE R44-04.



GHẾ TRẺ EM - NHÓM 1

Dành cho trẻ em cao từ 9kg - 18kg (khoảng 9 tháng đến 4 tuổi). Thương hiệu Land Rover. Hướng về phía trước trên ghế sau. Bọc ghế có thể tháo ra để giặt. Tựa đầu có thể điều chỉnh chiều cao và dây đai nằm điểm có thể điều chỉnh với một lần kéo. Cải thiện khả năng bảo vệ trong trường hợp va chạm bên hông. Có thể ngã nhiều vị trí. Chỉ phù hợp với móc gắn ghế ISOFIX. Đã được cài đặt chính xác theo các chỉ số ISOFIX. Công tắc tháo móc được đặt ở phía trước để có thể sử dụng một cách dễ dàng. Được phê duyệt theo tiêu chuẩn thử nghiệm Châu Âu ECE R44-04.



GHẾ TRẺ EM - NHÓM 2/3

Dành cho trẻ em cao từ 15kg - 36kg (khoảng 4 tuổi đến 12 tuổi). Thương hiệu Land Rover. Hướng về phía trước trên ghế sau. Bọc ghế có thể tháo ra để giặt. Tựa đầu có thể điều chỉnh chiều cao và dây đai nằm điểm có thể điều chỉnh với một lần kéo. Cải thiện khả năng bảo vệ trong trường hợp va chạm bên hông. Đã được cài đặt chính xác theo các chỉ số ISOFIX. Công tắc tháo móc được đặt ở phía trước để có thể sử dụng một cách dễ dàng. Được phê duyệt theo tiêu chuẩn thử nghiệm Châu Âu ECE R44-04.

SẢN PHẨM CHO THÚ CỨNG



CHUỒNG VẬN CHUYỂN THÚ CỨNG CÓ THỂ GẤP GỌN

Chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn cung cấp một môi trường an toàn, thoải mái cho việc vận chuyển thú cưng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khoang hành lý của xe. Được sản xuất từ nylon 600D bền bỉ, chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn có khung kim loại nhẹ và bao gồm đệm vải, cửa sổ bằng lưới và cơ cấu khóa lò xo có thể khớp vào vị trí khi cần. Tay cầm được gia cố và các mảnh góc được hoàn thiện tinh tế, với một túi ở bên hông mang lại khả năng lưu trữ các phụ kiện thú cưng khác hoặc các vật dụng nhỏ một cách thuận tiện. Cao 52cm, rộng 52cm, dài 72cm.



BÌNH NƯỚC CHỐNG TRÀN

Cung cấp giải pháp thuận tiện cho việc sử dụng khi vận chuyển thú cưng trong xe hoặc sử dụng bên ngoài xe, bình nước chống tràn tích hợp tính năng thiết kế thông minh giúp chuyển hướng nước về phía trung tâm của bình khi nước bị xáo trộn, lý tưởng cho những khách hàng thường xuyên mang chó hoặc thú cưng khác trong xe. Chiếc bình giữ một khu vực mở cho thú cưng uống nước bất kỳ lúc nào, có đế cao su chống trượt và dây đai để giữ vào móc trong khoang hành lý. Bình nước chống tràn có dung tích 350ml.



BỘ VÒI RỬA XÁCH TAY

Được thiết kế để sử dụng bên ngoài xe, bộ vòi rửa di động đem lại một giải pháp thuận tiện để súc rửa các thiết bị ngoài trời như ủng, xe đạp và bộ đồ bơi trước khi cất vào xe. Tùy thuộc vào chế độ được chọn, bộ vòi rửa di động này sẽ cung cấp tối thiểu hai phút dòng nước liên tục thông qua một phụ kiện kiểu vòi hoa sen. Không cần pin hay năng lượng bên ngoài, hệ thống sử dụng áp suất thu được khi lấy nước từ vòi và bơm tay tích hợp cho phép người dùng điều áp nếu đổ đầy bình nước ở bên ngoài. Với vỏ và tay cầm mang nhãn hiệu Land Rover, một túi đựng kèm theo, bộ vòi rửa có thể được bảo vệ bằng cách cố định vào các chốt trong khoang hành lý trong quá trình vận chuyển, lý tưởng cho các khách hàng thường xuyên chở theo thú cưng trong xe.

SẢN PHẨM CHO THÚ CỪNG



CHỈ CÓ
CHO
PHIÊN
BẢN 110

ĐƯỜNG DẪN LÊN/XUỐNG DÀNH CHO THÚ CỪNG

Được thiết kế với kích thước và góc tối ưu, đường dẫn hỗ trợ thú cưng vào khu vực khoang hành lý mà không cần chủ nhân phải bế chúng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. Đường dẫn phù hợp cho vật nuôi nặng tới 85kg và có các mặt bên bằng nhôm và phần trung tâm bằng nhựa có độ bám cao. Chân dốc bằng cao su giúp ngăn dốc bị trượt và phần đỉnh dốc kết nối với chốt trong khoang hành lý nhờ một dây đai an toàn, mang lại giải pháp thực tế, nhẹ nhưng mạnh mẽ. Đường dẫn nặng 8kg và có thể được gấp lại để xếp gọn trong túi kèm theo. Chiều cao 11cm, chiều rộng 41cm, chiều dài khi mở ra 193cm và chiều dài khi đóng lại là 83cm.



LỚT BẢO VỆ KHOANG HÀNH LÝ CHẼN BÔNG

Lớp lót được thiết kế riêng bao phủ và bảo vệ tất cả các khu vực thảm của khoang hành lý bao gồm sàn, lưng hàng ghế thứ hai và vách khoang hành lý. Được sản xuất từ một loại vải bông mềm mại, với đế cao su tích hợp và bộ bảo vệ cán có thể tháo rời, rất dễ lau chùi, rất lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe.

SẢN PHẨM CHO THÚ CƯƠNG



THẨM KHOANG HÀNH LÝ CAO SU

Thảm khoang hành lý cao su tổng hợp là một tấm thảm không thấm nước, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khoang hành lý phía sau khỏi các vật dính bùn hoặc ướt. Thảm trải sàn mang thương hiệu Land Rover, có bề mặt chống trơn trượt, và dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Thảm cũng có một bộ bảo vệ cán rất hữu ích, giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước trong khi chất và dỡ hành lý. Lốp lót có thể được xếp dưới thảm hoặc tháo ra ra khi không sử dụng.

SẢN PHẨM CHO THÚ CƯƠNG



LƯỚI NGĂN KHOANG HÀNH LÝ CỐ ĐỊNH - TỪ SÀN ĐẾN TRẦN

Được thiết kế để ngăn hành lý hoặc các vật dụng khác trong khu vực khoang hành lý rơi vào khoang hành khách. Lắp đặt vào lưng hàng ghế thứ hai và cố định vào trần xe. Tuân thủ quy định ECE-17.

SẢN PHẨM CHO THÚ CỨNG



GÓI CHĂM SÓC THÚ CỨNG

Tùy chọn thuận tiện để mang lại một môi trường thoải mái để vận chuyển thú cưng, có thể được lắp đặt hoặc tháo ra nhanh chóng khi cần thiết. Kết hợp với chuồng thú cưng có thể gập lại, bình nước chống tràn và thảm khoang hành lý cao su. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe.



GÓI BẢO VỆ KHOANG HÀNH LÝ KHI CHỜ THÚ CỨNG

Được thiết kế để mang lại khả năng bảo vệ và dễ dàng vệ sinh khoang hành lý khỏi bàn chân ướt và văng dính của thú cưng. Kết hợp lót sàn khoang hành lý, lưới phân vùng khoang hành lý cao đến trần xe và bình nước chống tràn. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe.



GÓI CHĂM SÓC VÀ ĐƯỜNG DẪN CHO THÚ CỨNG

Tùy chọn này đảm bảo có mọi thứ cần thiết để vận chuyển thú cưng một cách thoải mái. Kết hợp lưới phân vùng khoang hành lý cao đến trần xe, lót sàn khoang hành lý, đường dẫn lên xuống xe cho thú cưng và hệ thống vòi rửa di động. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe.

PHỤ KIỆN TẢI VÀ KÉO



PHỤ KIỆN TẢI



THANG XẾP

Dành riêng cho Land Rover Defender, thang xếp là một sự sáng tạo và phong cách trong bộ phụ kiện Land Rover Defender truyền thống. Được thiết kế để nâng tầm phong cách ngoại thất của xe, thang đã được tối ưu hóa để giảm thiểu tiếng ồn của gió và có thể xếp qua hai bước dọc đảo để đảm bảo kích thước nhỏ gọn khi xếp lại. Được gắn cố định vào mũi và thân xe, giúp tối đa hóa khả năng tiếp cận mũi xe.



HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ GẮN BÊN NGOÀI

Chỉ có ở Land Rover, hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài mang lại khả năng tiếp cận ngăn chứa đồ ở bên ngoài xe. Được thiết kế cho hiệu suất khí động học và để giảm thiểu tiếng ồn của gió, hộp được thử nghiệm để đảm bảo có thể chịu được môi trường khắc nghiệt. Hộp cũng tương thích với ăng-ten radio, tuy nhiên các vật kim loại bên trong phụ kiện này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất radio. Hộp đựng dụng cụ bên ngoài này có thể khóa, không thấm nước và hoàn hảo để cất ứng đi bộ, bộ đồ lặn hoặc các vật dụng khác mà khách hàng có thể không muốn đem vào bên trong xe.

PHỤ KIỆN TẢI



THANH GIÁ NÓC

Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để trang bị nhiều loại phụ kiện chở hàng trên nóc. Thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện màu đen bóng phù hợp với bất kỳ màu sơn ngoại thất nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bố trọng lượng và động lực học. City Crash đã được thử nghiệm và cũng tuân thủ ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg.

THANH NGANG

Được thiết kế và chế tạo riêng cho Land Rover Defender, các thanh ngang được tối ưu hóa cho hiệu suất khí động học và giảm thiểu tiếng ồn của gió. Được sản xuất từ nhôm anod cho vẻ ngoài cao cấp, các thanh ngang dễ dàng lắp với bộ dụng cụ chỉnh lực đi kèm. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được lắp vào thanh giá nóc ở vị trí tối ưu để phân bố trọng lượng và động lực học, giúp khách hàng thêm tự tin khi chở hàng trên nóc một cách an toàn.

PHỤ KIỆN TẢI



GIÁ CHỖ ĐỒ THẨM HIỂM TRÊN MUI

Giá đỡ đồ thẩm hiểm có thiết kế thấp, nhẹ và tích hợp đầy đủ, giúp tăng cường phong cách ngoại thất của chiếc xe trong khi có thể tiếp cận dễ dàng, mở rộng khả năng chở đồ trên mui. Giá đỡ đồ được thiết kế cho hiệu suất khí động học và để giảm thiểu tiếng ồn của gió. Giá đỡ đồ thẩm hiểm cũng phù hợp với thang xếp, mang lại một giải pháp chở hàng linh hoạt và có thể được tháo ra khi không cần thiết.

GIÁ CHỖ HÀNH LÝ TRÊN MUI

Hệ thống giá đỡ linh hoạt để chở hàng trên mui xe.

HỘP DỰNG ĐỒ TRÊN MUI

Hộp đựng đồ trên mui với thiết kế đẹp mắt và khí động học. Được sản xuất từ các vật liệu cao cấp cho vẻ ngoài thanh lịch, với màu đen bóng và độ bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Tính năng mở hai mặt cho phép mở hộp từ cả hai phía tăng sự thuận tiện. Hệ thống bấm nhanh, gắn nhanh với đèn báo lực tích hợp cho phép lắp hộp nhanh và an toàn chỉ bằng một tay. Hộp đựng đồ trên mui thể khóa đảm bảo sự an toàn.

PHỤ KIỆN TẢI



GIÁ CHỖ THANH VÀ VÁN TRƯỢT TUYẾT

Giá chỗ thanh trượt và ván trượt tuyết được thiết kế để phù hợp trực tiếp với thanh ngang chữ T và kết hợp các thanh trượt có thể mở rộng để dễ dàng chất và dỡ hàng. Cánh tay cao su mềm giữ thanh trượt và ván trượt tuyết an toàn tại chỗ mà không làm trầy xước hoặc làm hỏng bề mặt.



GIÁ CHỖ DỤNG CỤ THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

Thích hợp để mang theo một chiếc ván buồm, xuồng hoặc thuyền kayak. Bao gồm giá đỡ đa năng có thể khóa để mang mái chèo. Có thể nghiêng để có thể chất/dỡ hàng. Với dây đai có thể khóa và đệm cao su để duy trì phân bố trọng lượng tối ưu trong khi bảo vệ thuyền kayak và xe khỏi trầy xước. Khi được lắp đặt, khả năng chở tối đa của giá chỗ dụng cụ thể thao dưới nước là 45kg.



GIÁ CHỖ DỤNG CỤ THỂ THAO DƯỚI NƯỚC CHO 2 THUYỀN KAYAK

Thích hợp để mang theo hai thuyền kayak hoặc xuồng. Giá cũng phù hợp để chuyên chở các thuyền nhỏ. Bao gồm bộ chuyển đổi rãnh chữ T và dây 275mm có thể điều chỉnh.

PHỤ KIỆN TẢI



GIÁ CHỖ XE ĐẠP TRÊN MUI LOẠI THÁO RỜI BÁNH XE

Được lắp đặt trên nóc xe, giá đỡ xe đạp gắn trên phuộc và bánh xe mang đến sự lắp đặt đơn giản và an toàn với bánh trước của xe đạp được tháo ra, phù hợp với xe đạp nhẹ và bánh xe 'dua'. Sẽ có giá đỡ riêng để giữ bánh trước. Dễ dàng lắp đặt, mỗi bộ giá đỡ xe đạp có khóa sẽ chở được một xe đạp. Tối đa hai bộ có thể được lắp đặt. Trọng lượng xe đạp tối đa là 17kg cho mỗi bộ



GIÁ CHỖ XE ĐẠP TRÊN MUI

Giá đỡ xe đạp trên nóc xe dễ dàng lắp và gắn vào các rãnh chữ T của các thanh ngang. Được sản xuất từ các vật liệu cao cấp để chịu được môi trường khắc nghiệt, đây cũng là một hệ thống được TUV phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của City Crash. Thích hợp cho khung xe đạp lên đến 100mm. Có thể được lắp đặt ở hai bên nóc xe. Dây đai bánh xe có thể thao tác nhanh cho phép chất lên và tháo dỡ thuận tiện



GIÁ CHỖ XE ĐẠP PHÍA ĐUÔI XE

Giá đỡ xe đạp phía đuôi xe mang lại giải pháp chở xe đạp gọn và ổn định cho các xe được trang bị thanh kéo rơ-moóc. Được sản xuất từ nhôm và các vật liệu nhẹ khác để chịu được môi trường khắc nghiệt, đây cũng là một bộ phụ kiện được TUV phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của City Crash. Với một tay đòn, cơ chế khớp nối thanh kéo rơ-moóc/nhả nhanh và có thể nghiêng ra khỏi xe, bằng cách sử dụng bàn đạp chân thông minh, cho phép dễ dàng tiếp cận vào khoang hành lý ngay cả khi gắn xe đạp. Cửa sau có thể được mở với giá đỡ xe đạp ở vị trí mở ra/gấp lại. Bao gồm một chỗ gắn biển số xe và đèn chiếu sáng phía sau để tăng cường an toàn, giá đỡ xe đạp được gắn vào thanh kéo và tất cả các xe đạp khi chở đều có thể khóa vào giá để đảm bảo an toàn. Khi không sử dụng, giá đỡ xe đạp có thể dễ dàng gấp phẳng để cất một cách đơn giản và sẽ phù hợp với khoang hành lý hầu hết các xe. Tải trọng tối đa là 40kg khi chở 2 xe đạp và 51kg khi chở 3 xe đạp (tối đa 20kg cho mỗi xe đạp).

PHỤ KIỆN KÉO



THANH KÉO RƠ-MOỐC XẾP BẰNG ĐIỆN

Thanh kéo rơ-moóc xếp bằng điện được vận hành thông qua một công tắc trong khoang hành lý phía sau và màn hình cảm ứng. Thanh kéo rất nhạy cảm với vật cản gặp phải trong quá trình mở ra/xếp lại và sẽ tự động dừng nếu cần thiết. Thanh kéo rơ-moóc có thể xếp bằng điện được xếp kín đáo phía sau cản sau khi không sử dụng mang lại sự hoàn thiện chín chu.



THANH KÉO RƠ-MOỐC CÓ THỂ THÁO RỜI

Thuận tiện và dễ sử dụng, thanh kéo rơ-moóc có thể tháo rời đảm bảo vệ ngoài chôn chu khi không sử dụng. Bóng kéo có thể tháo rời 50mm đi kèm có thể được cất dưới sàn khoang hành lý ở một vị trí chuyên dụng khi không sử dụng. Khả năng kéo tối đa 3.500kg và tải trọng mũi 195kg. Bao gồm nguồn điện kéo 13 pin.



THANH KÉO RƠ-MOỐC CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO

Thanh kéo rơ-moóc đa chiều cao cung cấp ba độ cao kéo rơ-moóc khác nhau và khả năng thay đổi chiều cao dễ dàng. Đơn giản để lắp đặt/tháo sau khi được lắp đặt ban đầu bởi đại lý. Bao gồm bóng kéo 50mm. Khả năng kéo tối đa lên tới 3.500kg và tải trọng mũi 195kg. Bao gồm nguồn điện kéo 13 pin.

TỜI



TỜI ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Khả năng vận hành vượt trội có thể đạt được thông qua việc bổ sung bộ tời điện mạnh mẽ điều khiển từ xa. Được thiết kế để phù hợp với phần đầu của Land Rover Defender, tời đi kèm với điều khiển từ xa không dây với bộ ly hợp điều khiển từ xa, cho phép vận hành an toàn cách xa khỏi xe. Được sản xuất bởi Warn, tời Zeon Platinum 10-S có lực kéo tối đa được cài đặt sẵn là 4.536kg/10.000lbs thông qua thiết bị có thể chịu quá tải. Chiều dài 80 feet (24,4 mét) của dây tời tổng hợp Spydura 3/8" giúp tời trở nên thực tế hơn, thân thiện với người dùng và dễ điều khiển hơn.



BỘ PHỤ KIỆN TỜI

Bộ phụ kiện tời bao gồm hai ma ní, puli, cáp bảo vệ thân cây 2" x 8 feet, một cặp găng tay bằng da kết hợp bông và hướng dẫn sử dụng tời, và tất cả được cung cấp trong một túi nylon màu đỏ mạnh mẽ.

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN BÁNH XE



MÂM XE

Cá nhân hóa chiếc xe với nhiều lựa chọn mâm xe hợp kim có thiết kế hiện đại và năng động.



18" kiểu 5094, 5 chấu,
màu xám đậm nhám



18" kiểu 5093, mâm thép,
màu trắng Fuji



19" kiểu 6009, 6 chấu,
màu bạc bóng



19" kiểu 6010, 6 chấu,
màu bạc bóng



19" kiểu 6010, 6 chấu,
màu đen bóng



20" kiểu 5094, 5 chấu,
màu bạc bóng



20" kiểu 5095, 5 chấu kép,
màu xám đậm hoàn thiện hai
tông màu tương phản



20" kiểu 5095, 5 chấu kép,
màu xám đậm



20" kiểu 5098, 5 chấu,
màu bạc bóng



20" kiểu 5098, 5 chấu,
màu xám đậm nhám



20" kiểu 6011, 6 chấu,
màu đen bóng

PHỤ KIỆN BÁNH XE



NẮP VAN BÁNH XE CÁ TÍNH

Nắp van bánh xe kiểu dáng độc quyền, có sẵn trong một dải lựa chọn các thiết kế, mang lại kiểu dáng tinh tế cho bánh xe.



BỘ ĐAI ỐC BÁNH XE

Một bộ 20 đai ốc khóa bánh xe, phù hợp cho mâm xe hoàn thiện màu đen bóng.



NẮP CHỤP BÁNH XE LAND ROVER

Tăng thêm phong cách cho mâm xe hợp kim. Được in logo Land Rover



BỘ ĐAI ỐC KHÓA BÁNH XE

Được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, đai ốc khóa bánh xe bảo vệ mâm xe và lốp xe giá trị khỏi mất cắp với chi phí thấp. Một bộ bao gồm một bộ bốn đai ốc khóa bánh xe và một công cụ mở khóa.



BỘ XÍCH QUẤN LỐP KHI ĐI ĐƯỜNG TUYẾT

Bộ xích quấn lốp tăng độ bám khi đi đường tuyết được thiết kế để cải thiện khả năng kiểm soát lái và phanh trên tuyết và băng, khi được trang bị cho bánh trước. Thiết kế dễ lắp đặt dễ dàng, được sản xuất từ thép mạ kẽm cứng chất lượng cao, bộ xích quấn lốp được cất trong một túi nhựa vinyl cứng để lưu trữ khi không sử dụng.



DỤNG CỤ ĐO ÁP SUẤT LỐP

Đồng hồ đo áp suất lốp kỹ thuật số dùng để kiểm tra áp suất lốp. Được trang bị vòi xoay 360° và đèn LED để xác định vị trí van lốp, dụng cụ để đo độ sâu gai lốp. Đơn vị đo bằng psi, bar, kpa, kg/cm². Khả năng đo từ 0-99 psi/0-7 bar và kèm theo hộp đựng.

GÓI PHỤ KIỆN

GÓI PHỤ KIỆN

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---------------|--|------------------------------|---|--|------------|-------------|
| Gói Thảm Hiếm | Bất chấp các quy ước và chinh phục những địa điểm khó khăn nhất chưa từng được khám phá. Gói Thảm Hiếm bao gồm chân bùn cố điển phía trước và phía sau, tem đen nhám trên nắp capô, ốp bánh xe dự phòng, bảo vệ vòm bánh xe, ống thở, giá đỡ hàng thám hiểm trên mũ xe và hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài. | Chỉ có ở Bắc Mỹ | ■ | – | VPLEEXP002 | 155,000,000 |
| | | | | | | |
| | | Chỉ có ở Bắc Mỹ | – | ■ | VPLEEXP000 | 155,000,000 |
| | | | – | ■ | VPLEEXP001 | 155,000,000 |
| Gói Phiêu Lưu | Mọi thứ bạn cần để đi đúng hướng. Gói Phiêu Lưu bao gồm chân bùn trước và sau, ốp bánh dự phòng, ốp bạc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại, bộ vòi rửa xách tay, máy nén khí tích hợp, hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài và ba lô gắn trên ghế. | Không áp dụng cho PHEV | ■ | – | VPLEADV001 | N/A |
| | | | | | | |
| | | Chỉ dành cho phiên bản PHEV | – | ■ | VPLEADV002 | N/A |
| Gói Đồng Quê | Mang theo những đôi ủng lầy lội nhất. Gói Đồng Quê trang bị cho Defender để bao quát các yếu tố và biến mọi hành trình trở nên thực sự đáng nhớ. Gói Đồng Quê bao gồm chân bùn cố điển phía trước và phía sau, vách ngăn khoang hành lý từ sàn đến trần, ốp bạc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại, bảo vệ vòm bánh xe và bộ vòi rửa xách tay. | 5+2 chỗ ngồi Chỉ có ở Bắc Mỹ | ■ | – | VPLECTY002 | 75,000,000 |
| | | | | | | |
| | | 5+2 chỗ ngồi Chỉ có ở Bắc Mỹ | – | ■ | VPLECTY001 | 75,000,000 |
| | | | 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLECTY004 |
| | | 5+2 chỗ ngồi Chỉ có ở Bắc Mỹ | | – | ■ | VPLECTY005 |
| | | Gói Đô Thị | Chinh phục rừng bê tông. Gói Đô Thị làm cho Defender trở nên nổi bật ở vùng đô thị với phong cách hấp dẫn, tự tin và điềm tĩnh. Gói Đô Thị bao gồm ốp bánh xe dự phòng, ốp bản đạp bằng kim loại, ốp bạc cửa khoang hành lý hoàn thiện màu kim loại và tấm chắn bảo vệ cản trước. | Tất cả các phiên bản ngoại trừ phiên bản X | ■ | ■ |

*Giá hiển thị bao gồm chiết khấu 15% của Land Rover khi mua theo gói. Chiết khấu không được áp dụng khi phụ kiện được đặt hàng riêng lẻ. Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|--|--|---|-----|---------|------------|------------|
| Gói Bảo Vệ Nội Thất với thảm cao su | Cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu và hoàn thiện phong cách nội thất. Gói Bảo vệ Nội thất bao gồm thảm cao su khoang hành lý với tấm bảo vệ cản và thảm sàn cao su bảo vệ nội thất. | LHD | ■ | – | VPLEINT009 | N/A |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT001 | 19,000,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT003 | 19,000,000 |
| | | RHD | ■ | – | VPLEINT008 | 19,000,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT000 | 19,000,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT002 | 19,000,000 |
| Gói Bảo Vệ Nội Thất với thảm cao su và thảm sàn sang trọng | Cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu và hoàn thiện phong cách nội thất. Gói Bảo vệ Nội thất bao gồm thảm cao su khoang hành lý với tấm bảo vệ cản và thảm sàn nội thất sang trọng | LHD | ■ | – | VPLEINT011 | N/A |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT005 | 22,000,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT007 | 22,000,000 |
| | | RHD | ■ | – | VPLEINT010 | 25,000,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT004 | 22,000,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi Không áp dụng cho PHEV | – | ■ | VPLEINT006 | 22,000,000 |

*Giá hiển thị bao gồm chiết khấu 15% của Land Rover khi mua theo gói. Chiết khấu không được áp dụng khi phụ kiện được đặt hàng riêng lẻ. Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|---|----|-----|------------|------------|
| Nâng cấp hệ thống bảo vệ cản trước thám hiểm* | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEP0386 | 47,500,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEFEP000 | 48,350,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEFEP001 | 89,850,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEFEP002 | 47,500,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEFEP003 | 89,000,000 |
| | Chỉ dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEFEP004 | N/A |
| | Chỉ dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEFEP005 | N/A |

*Hệ thống bảo vệ cản trước không tương thích với xe đã được trang bị thanh bảo vệ cản trước, thanh sừng hoặc tối điện điều khiển từ xa. Việc lắp đặt bất bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-------------------------------------|--|----|-----|-----------|------------|
| Nâng cấp thang xếp | Nâng cấp Gói Thám Hiểm và nâng cấp chiếc Defender với thang xếp. Danh riêng cho Land Rover Defender, thang xếp là một sự sáng tạo và phong cách trong bộ phụ kiện Land Rover Defender truyền thống. Được thiết kế để nâng tầm phong cách ngoại thất của xe, thang đã được tối ưu hóa để giảm thiểu tiếng ồn của gió và có thể xếp qua hai bước dọc đảo để đảm bảo kích thước nhỏ gọn khi xếp lại. Được gắn cố định vào mũ và thân xe, thang giúp tối đa hóa khả năng tiếp cận mũ xe. Thang xếp có thể khóa khi xếp lại để đảm bảo an toàn. Thang có các bậc được làm bằng nhôm anod hóa và sơn tĩnh điện màu đen, được bọc nhựa chất lượng cao, bền bỉ với khung được hoàn thiện màu Anthracite | ■ | ■ | VPLER0189 | 38,500,000 |
| Nâng cấp bộ bước cố định Thám Hiểm* | Nâng cấp Gói Thám Hiểm và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thân cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng. | ■ | – | VPLEP0391 | 61,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0392 | 54,000,000 |
| Nâng cấp thanh giá nóc Thám Hiểm | Nâng cấp Gói Thám Hiểm và nâng cấp chiếc Defender với thanh giá nóc. Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để hỗ trợ việc lắp đặt nhiều loại phụ kiện chở hàng trên mũ. Các thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện đen bóng và nắp bằng nhựa màu đen, chúng bổ sung phong cách ngoại thất cho bất kỳ màu sơn nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bố trọng lượng và động lực học. City Crash đã thử nghiệm và cũng tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg. | ■ | – | VPLER0176 | 29,000,000 |
| | | – | ■ | VPLER0177 | 30,500,000 |

*Lắp đặt bộ bước có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình của xe. **Thanh bạc về cấu trúc không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước, thanh sừng bo hoặc tờ điện điều khiển từ xa và bộ phụ kiện lắp đặt tối. Việc lắp đặt bộ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|---|----|-----|------------|------------|
| Nâng cấp thanh bảo vệ cản trước Phiêu Lưu** | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEP0385 | 48,500,000 |
| | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước. | | | | |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEAFP000 | 49,350,000 |
| | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước và viền camera. | | | | |
| Nâng cấp bộ bước cố định Phiêu Lưu* | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEAFP001 | N/A |
| | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước, viền camera và đế gắn biển số. | | | | |
| Nâng cấp bộ bước cố định Phiêu Lưu* | Chỉ dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEAFP002 | N/A |
| | Bao gồm thanh bảo vệ cản trước chữ H, đế gắn biển số và viền camera. | | | | |
| Nâng cấp bộ bước cố định Phiêu Lưu* | Nâng cấp Gói Phiêu Lưu và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thảm cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được đặt nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng. | ■ | – | VPLEP0391 | 61,500,000 |
| | Có một đệm bước ở mỗi bên. Không tương thích với thanh bảo vệ hông xe. | | | | |
| Nâng cấp bộ bước cố định Phiêu Lưu* | Có hai đệm bước ở mỗi bên. Không tương thích với bộ bước tự động và thanh bảo vệ hông xe. | – | ■ | VPLEP0392 | 54,000,000 |
| | | | | | |

*Hệ thống bảo vệ cản trước không tương thích với xe đã được trang bị thanh bảo vệ cản trước, thanh sừng bò hoặc tờ điện điều khiển từ xa. Việc lắp đặt bộ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--|--|----|-----|------------|------------|
| Nâng cấp thanh giá nóc Phiêu Lưu | Nâng cấp Gói Phiêu Lưu và nâng cấp chiếc Defender với thanh giá nóc. Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để hỗ trợ việc lắp đặt nhiều loại phụ kiện chở hàng trên mũ. Các thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện đen bóng và nắp bằng nhựa màu đen, chúng bổ sung phong cách ngoại thất cho bất kỳ màu sơn nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bố trọng lượng và động lực học. City Crash đã thử nghiệm và cũng tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg. | ■ | – | VPLER0176 | 29,000,000 |
| | | – | ■ | VPLER0177 | 30,500,000 |
| Nâng cấp thanh bảo vệ cản trước Đồng Quê | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEP0385 | 48,500,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEAFP000 | 49,350,000 |
| | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | ■ | ■ | VPLEAFP001 | N/A |
| | Chỉ dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEAFP002 | N/A |

*Lắp đặt bê bước có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình của xe. **Thanh bảo vệ cản trước không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước, thanh sừng bo hoặc tờ điện điều khiển từ xa và bộ phụ kiện lắp đặt tời. Việc lắp đặt bê bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-------------------------------------|---|----|-----|-----------|-------------|
| Nâng cấp bộ bước cố định Đồng Quê | <p>Nâng cấp Gói Đồng Quê và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thân cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp capô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bậc riêng.</p> | ■ | – | VPLEP0391 | 61,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0392 | 54,000,000 |
| Nâng cấp bộ bước tự động Đồng Quê** | <p>Nâng cấp Gói Đồng Quê và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước tự động. Bộ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mũi. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọn gàng dưới cửa, bộ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bộ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mũi xe khi cửa được đóng lại. Bộ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe. Để lắp đặt, cần có các số phụ kiện: bộ bước bên phải, bộ bước bên trái, bảo vệ bên dưới bộ bước, mô-đun, khung mô-đun và dây.</p> | – | ■ | VPLEDS000 | 138,500,000 |

*Thanh bảo vệ cản trước không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước, thanh sừng bò hoặc túi điện điều khiển tời xe và bộ phụ kiện lắp đặt tời. **Lắp đặt bộ bước có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình của xe. Việc lắp đặt bộ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

GÓI PHỤ KIỆN

NÂNG CẤP GÓI PHỤ KIỆN (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---------------------------------------|---|----|-----|-----------|-------------|
| Nâng cấp thanh bảo vệ hông xe Đô Thị* | Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với thanh bảo vệ hông xe. Các thanh bảo vệ bằng nhôm với bề mặt hoàn thiện màu kim loại sáng, mang lại vẻ ngoài lấy cảm hứng từ xe địa hình và bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe trong khi bảo vệ cửa và thân xe khi điều khiển trên đường địa hình. | ■ | – | VPLEP0433 | 45,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0434 | 49,500,000 |
| Nâng cấp bộ bước tự động Đô Thị* | Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước tự động. Bộ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mui. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọng gàng dưới cửa, bộ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bộ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mui xe khi cửa được đóng lại. Bộ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe. Để lắp đặt, cần có các số phụ kiện: bộ bước bên phải, bộ bước bên trái, bảo vệ bên dưới bộ bước, mô-đun, khung mô-đun và dây. | – | ■ | VPLEDS000 | 138,500,000 |
| Nâng cấp bộ bước cố định Đô Thị* | Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với bộ bước cố định. Bộ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thân cao su màu đen. Bộ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bộ riêng. | ■ | – | VPLEP0391 | 61,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0392 | 54,000,000 |
| Nâng cấp mâm đúc hợp kim 20" Đô Thị | Nâng cấp Gói Đô Thị và nâng cấp chiếc Defender với mâm đúc hợp kim 20" kiểu 5095, 5 chấu kép hoàn thiện màu xám đậm nhám. | ■ | ■ | VPLEW0131 | 46,500,000 |

*Lắp đặt bộ bước có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình của xe. Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-----------------------------|--|----|-----|-----------|-------------|
| Thanh bảo vệ hông xe* | Các thanh bảo vệ bằng nhôm với bề mặt hoàn thiện màu kim loại sáng, mang lại vẻ ngoài lấy cảm hứng từ xe địa hình và bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe trong khi bảo vệ cửa và thân xe khi điều khiển trên đường địa hình. | ■ | – | VPLEP0433 | 45,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0434 | 49,500,000 |
| Bộ bệ bước tự động* | Bệ bước thông minh, thiết thực này giúp việc ra vào xe dễ dàng hơn và hỗ trợ chất hàng lên mui. Vận hành độc đáo bằng cách tự động đưa ra theo chiều ngang, giảm thiểu tác động đến khoảng sáng gầm xe. Được xếp vào gọn gàng dưới cửa, bệ bước sẽ tự động đưa ra ngay khi cửa được mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp khi cửa được đóng lại. Bộ bệ bước tự động rất nhạy cảm với vật cản và sẽ không đưa ra khi lái xe off-road hoặc cài đặt ở chế độ cầu chậm. Chế độ tự động có thể được tắt để cho phép tiếp cận mui xe khi cửa được đóng lại. Bộ bệ bước này được hoàn thiện màu đen nhám với cao su đúc màu đen, được chạm nổi với thiết kế carô mang tính biểu tượng và logo 'Defender'. Tải trọng tối đa 270kg ở mỗi bên của xe. | – | ■ | VPLEDS000 | 138,500,000 |
| Bệ bước cố định* | Bệ bước cố định là một lựa chọn nâng cấp phổ biến, hỗ trợ việc ra vào xe, cũng như mang lại phong cách địa hình chắc chắn cho xe, với phần kim loại được hoàn thiện màu bạc và phần thân cao su màu đen. Bộ bệ bước có thiết kế carô mang tính biểu tượng của Land Rover Defender, được dập nổi bằng cao su để bổ sung cho điểm nhấn carô trên nắp ca-pô. Bộ bệ bước ở mỗi bên của Land Rover Defender 90 có khả năng tải tối đa 270kg. Với hai bậc ở mỗi bên, Land Rover Defender 110 có khả năng chịu tải tối đa 270kg cho mỗi bên xe và lên tới 135kg cho mỗi bề ngang. | ■ | – | VPLEP0391 | 61,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0392 | 54,000,000 |
| Tem dán nắp capô màu đen mờ | Tăng cường diện mạo của Land Rover Defender với tem dán nắp capô màu đen mờ. Bao gồm một tem vinyl tự dính và hai miếng dán với chi tiết '90', hoặc '110', áp dụng phù hợp với từng phong cách thân xe cụ thể. | ■ | ■ | VPLEB0438 | 6,600,000 |

*Lắp đặt bệ bước có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành địa hình của xe. Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NGOẠI THẤT

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|------------------------|--|----|-----|------------|------------|
| Bộ bảo vệ thân xe carô | Bộ bảo vệ thân xe carô giúp bảo vệ sơn khỏi trầy xước. Được sản xuất từ chất liệu nhựa cao cấp, bền, dày 3 mm với lớp phủ màu Anthracite, được đúc với thiết kế carô. Giúp bổ sung cho phần bảo vệ nắp capô carô đặc trưng trên tất cả các phiên bản và nhắc về di sản của Land Rover Defender. Bộ phụ kiện gồm nhiều phần cho ốp gương chiếu hậu, góc sau và cản sau của xe. | ■ | – | VPLECQR001 | 20,500,000 |
| | | – | ■ | VPLECQR000 | 20,500,000 |
| | | ■ | ■ | VPLEP0419 | 13,500,000 |
| Bảo vệ cản trước | Tấm chắn bảo vệ cản trước bằng nhôm anod dày 5mm, mạnh mẽ với lớp hoàn thiện màu kim loại giúp bảo vệ khu vực cản dưới phía trước và bộ tản nhiệt khi lái xe địa hình. Mặt dưới cũng được gia cố bằng cách lắp ráp lên giá khung giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Cho phép dễ dàng tiếp cận móc kéo, tạo điều kiện cho việc kéo xe nếu bị mắc lầy. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ người đi bộ, tấm chắn bảo vệ cản trước bao gồm khả năng chống ồn mòn toàn diện và chịu được môi trường khắc nghiệt. | ■ | ■ | VPLEP0436 | 41,500,000 |
| | | ■ | – | VPLEP0381 | 38,500,000 |
| Bảo vệ vòm bánh xe | Cung cấp khả năng bảo vệ mở rộng và tăng cường phong cách của chiếc xe với ngoại thất chắc chắn hơn, ốp vòm bảo vệ vòm bánh xe được sản xuất từ nhựa chất lượng cao và bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite. Dễ dàng lắp đặt và lý tưởng để bảo vệ vòm bánh xe khi lái xe địa hình. | – | ■ | VPLEP0379 | 31,500,000 |
| | | ■ | – | VPLEP0382 | 31,500,000 |
| | | – | ■ | VPLEP0380 | 31,500,000 |
| | Chỉ có tại khu vực Bắc Mỹ | | | | |

*Thanh bảo vệ cản trước không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước, thanh súng bò hoặc tối điện điều khiển từ xa và bộ phụ kiện lắp đặt tối. Việc lắp đặt bất bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NGOẠI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | | |
|--|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|
| Ốp bậc cửa khoang hành lý màu kim loại | Ốp bậc cửa khoang hành lý bằng thép không gỉ bảo vệ cản xe khỏi bị trầy xước và va quệt khi xếp hoặc dỡ hành lý và cũng như không bị va quệt khi lái xe địa hình. | ■ | ■ | VPLEP0447 | 14,000,000 | | |
| Thanh bảo vệ cản trước | Thanh bảo vệ cản trước giúp bảo vệ phần phía trước của xe khỏi hư hại. Được sản xuất từ nhựa chất lượng cao, bền bỉ với lớp sơn màu Anthracite, giúp cho vẻ ngoài của xe chắc chắn hơn. Được kiểm tra nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định bảo vệ người đi bộ | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước. | ■ | ■ | VPLEP0385 | 48,500,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước và viền camera | ■ | ■ | VPLEAFP000 | 49,350,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bao gồm thanh bảo vệ cản trước, viền camera và đế gắn biển số. | ■ | ■ | VPLEAFP001 | N/A |
| | | Chỉ dành cho phiên bản X | Bao gồm thanh bảo vệ cản trước, thanh bảo vệ cản trước chữ H, viền camera và đế gắn biển số. | ■ | ■ | VPLEAFP002 | N/A |

*Thanh bảo vệ cản trước không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước, thanh sừng bò hoặc túi điện điều khiển từ xa và bộ phụ kiện lắp đặt tối. Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NGOẠI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | | |
|--|-------|---|---|---------|-----------|------------|------------|
| Hệ thống bảo vệ cản trước thám hiểm* | | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe được trang bị ốp bảo vệ cản trước và không được trang bị camera toàn cảnh 3D. Bộ này bao gồm: thanh bảo vệ cản trước cao cấp và ốp góc nâng cao. | ■ | ■ | VPLEP0386 | 47,500,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: viền camera, thanh bảo vệ cản trước cao cấp và ốp góc nâng cao | ■ | ■ | VPLEFEP000 | 48,350,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Dành cho tất cả các thị trường ngoại trừ Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe không được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: ốp bảo vệ cản trước, viền camera, thanh bảo vệ cản trước cao cấp và ốp góc nâng cao. | ■ | ■ | VPLEFEP001 | 89,850,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe không được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: ốp bảo vệ cản trước, viền camera, thanh bảo vệ cản trước cao cấp và ốp góc nâng cao. | ■ | ■ | VPLEFEP002 | 47,500,000 |
| | | Không phù hợp cho phiên bản X. Chỉ dành cho các thị trường Trung Quốc, Úc, Bắc Mỹ, Nhật và Châu Âu | Dành cho xe không được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: ốp bảo vệ cản trước, viền camera, thanh bảo vệ cản trước cao cấp, ốp góc nâng cao và đế gắn biển số | ■ | ■ | VPLEFEP003 | 89,000,000 |
| | | Chỉ dành cho phiên bản X | Dành cho xe được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: viền camera, thanh bảo vệ cản trước cao cấp, ốp góc nâng cao và đế gắn biển số. | ■ | ■ | VPLEFEP004 | N/A |
| | | Chỉ dành cho phiên bản X | Dành cho xe không được trang bị ốp bảo vệ cản trước. Bộ này bao gồm: ốp bảo vệ cản trước, viền camera, ốp góc nâng cao và đế gắn biển số và thanh bảo vệ cản trước chữ H. | ■ | ■ | VPLEFEP005 | N/A |

*Hệ thống bảo vệ cản trước không tương thích với xe đã được trang bị thanh bảo vệ cản trước, thanh sừng hoặc tới điện điều khiển từ xa. Việc lắp đặt buộc chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tãi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NGOẠI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| Ống thở | Lý tưởng khi lái xe trong điều kiện nhiều bụi hoặc cát, ống thở giúp bảo vệ động cơ bằng cách hút không khí sạch hơn từ vị trí trên cao, phía trên nắp ca-pô, do đó giảm lượng bụi lọt vào hệ thống lọc gió. Được sản xuất từ nhựa chất lượng cao, bền với lớp hoàn thiện màu Anthracite, nó cố định vào cột 'A' của xe và sử dụng các lỗ thông gió hiện có | ■ | ■ | VPLEP0435 | 34,500,000 | | |
| Mái hiên chống thấm nước | Mái hiên chống thấm nước bơm hơi chất lượng cao được thiết kế với có van bơm hơi để triển khai một cách nhanh chóng để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời hoặc mưa nhẹ, lý tưởng cho chuyến đi dã ngoại gia đình hoặc xem một sự kiện. Nó có thể được sử dụng như một tấm chắn gió hoặc chuyển thành mái hiên bằng cách cuộn tròn và buộc chặt hai bên. Được thiết kế để phù hợp với xe có hoặc không có thanh giá nóc, nó cũng có thể linh hoạt để phù hợp với bất kỳ bên nào hoặc phía sau của chiếc xe. Mái hiên có thể được dựng lên trong vòng chưa đầy năm phút bởi một người sử dụng với bơm hơi, bao gồm trong bộ dụng cụ hoặc máy nén khí Land Rover nếu được trang bị. Được sản xuất bằng chất liệu bằng polyester Ripstop sáng tối tương phản và mang nhãn hiệu Land Rover, mái hiên liên kết với mũ xe bằng các móc và buộc xuống đất bằng các chốt nhôm tiêu chuẩn cùng các sợi dây thừng sử dụng sáu lỗ hình chữ 'D' trên lều. Các sợi dây màu cam với một vết phản quang để tăng cường khả năng hiển thị và trở nên phản chiếu vào ban đêm để giảm thiểu các mối nguy hiểm cho chuyến đi. Mái hiên đủ rộng để che cho một chiếc bàn cắm trại và ghế với không gian lên tới 2m tùy theo chiều cao của xe. Kích thước của mái hiên: Khi xếp lại (ước lượng): chiều cao 27cm x chiều rộng 27cm x chiều dài 50cm. Khi mở ra (ước lượng) chiều cao 220cm x chiều rộng 240cm x chiều dài 210cm - không bao gồm dây buộc. | Cần có thanh giá nóc để lắp đặt | ■ | ■ | VPLEP0432 | 30,500,000 | |
| Chân bunn | Chân bunn là một phụ kiện nâng cấp phổ biến giúp giảm văng bùn và tăng cường mức độ bảo vệ cho lớp sơn khỏi các mảnh vụn và bụi bẩn. | Trước | Được bán theo cặp cho hai bánh trước. Không tương thích với chân bunn trước kiểu cổ điển. | ■ | ■ | VPLEP0389 | 4,100,000 |
| | | Sau | Được bán theo cặp cho hai bánh sau. Không tương thích với chân bunn sau kiểu cổ điển. | ■ | ■ | VPLEP0390 | 4,000,000 |
| Chân bunn kiểu cổ điển | Chân bunn là một phụ kiện nâng cấp phổ biến giúp giảm văng bùn và tăng cường mức độ bảo vệ cho lớp sơn khỏi các mảnh vụn và bụi bẩn. Những chiếc chân bunn kích thước lớn hơn, linh hoạt hơn, mang thương hiệu Land Rover, bổ sung cho thiết kế ngoại thất của xe và tạo ra tiếng vang cho di sản của Land Rover Defender. Chân bunn sau cũng mang thương hiệu Land Rover | Trước | Được bán theo cặp cho hai bánh trước. Không tương thích với chân bunn trước | ■ | ■ | VPLEP0387 | 4,900,000 |
| | | Sau | Được bán theo cặp cho hai bánh sau. Không tương thích với chân bunn sau. | ■ | ■ | VPLEP0388 | 4,700,000 |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NGOẠI THẤT

BẢO VỆ NGOẠI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--|--|----|-----|------------|-----------|
| Bộ thanh sừng bò* Chỉ dành cho thị trường Úc và Nam Phi | Hệ thống treo khí nén Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEBAR001 | N/A |
| | Hệ thống treo khí nén Dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEBAR004 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 4 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEBAR007 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 6 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEBAR008 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 4 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEBAR009 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 6 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEBAR010 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 4 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEBAR002 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 6 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEBAR003 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 4 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEBAR005 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo cuộn, chỉ dành cho phiên bản động cơ 6 xi-lanh Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEBAR006 | N/A |

*Thanh sừng bò không tương thích với hệ thống bảo vệ cản trước thám hiểm hoặc thanh bảo vệ cản trước. Tời có thể được lắp đặt khi cần thiết và có thể được gắn vào giá đỡ thanh sừng bò mà không cần đến bộ phụ kiện gắn tời. Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

PHONG CÁCH NỘI THẤT

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--|--|--|----|-----|--------------|------------|
| Óp bàn đạp bằng kim loại | Óp bàn đạp cao cấp thay thế để tăng cường kiểu dáng nội thất với lớp hoàn thiện màu kim loại. Được sản xuất từ thép không gỉ và đánh bóng với hoàn thiện sắc sảo. | Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLWS0475 | 7,000,000 |
| Óp bạc cửa có đèn chiếu sáng | Óp bạc cửa trước tạo phong cách cho chiếc xe và bảo vệ bạc cửa khỏi những vết trầy xước. Những tấm ốp bằng thép không gỉ này kết hợp với nội thất xe để mang lại vẻ ngoài cao cấp và độ bền cao. Chữ 'Defender' được khắc và chiếu sáng tinh tế khi cửa trước mở bằng công nghệ LED để mang lại khả năng tiêu thụ điện năng thấp, vận hành an toàn và tuổi thọ cao. Có sẵn màu hoàn thiện Ebony hoặc Lunar. | Bên trái | ■ | – | LR131467 | 11,500,000 |
| | | Bên phải | ■ | – | LR131475 | 11,500,000 |
| | | Bên trái | – | ■ | LR131463 | 11,500,000 |
| | | Bên phải | – | ■ | LR131471 | 11,500,000 |
| | | Bên trái | ■ | – | LR131466 | 11,500,000 |
| | | Bên phải | ■ | – | LR131474 | 11,500,000 |
| | | Bên trái | – | ■ | LR131462 | 11,500,000 |
| Óp bạc cửa cá nhân hóa có đèn chiếu sáng | Óp bạc cửa trước tạo phong cách cho chiếc xe và bảo vệ bề mặt cửa khỏi những vết trầy xước. Những tấm ốp thép không gỉ này kết hợp với nội thất xe để mang lại vẻ ngoài cao cấp và độ bền cao. Từ một bộ phông chữ/kiểu chữ được phê duyệt, khách hàng có thể chọn một thông điệp được cá nhân hóa và sẽ hiển thị bằng ánh sáng trắng khi cửa trước được mở. Đèn sử dụng công nghệ LED để mang lại khả năng tiêu thụ điện năng thấp, vận hành an toàn và tuổi thọ cao. Có sẵn màu hoàn thiện Ebony hoặc Lunar. | Dành cho xe nội thất màu Ebony. Được bán theo một cặp. Chỉ dành cho cửa trước. | ■ | – | VPLES0575PVJ | 56,500,000 |
| | | Dành cho xe nội thất màu Ebony. Được bán theo một cặp. Chỉ dành cho cửa trước. | – | ■ | VPLES0576PVJ | 46,500,000 |

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

PHONG CÁCH NỘI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|---------------------------|---|-------------------|-----|---------|--------------|------------|
| Thảm sàn nội thất cao cấp | Cao cấp, được thiết kế riêng, thảm trải sàn nặng 800gm ² với mặt sau chống thấm nước, mang lại cảm giác hoàn thiện và bảo vệ hoàn hảo cho nội thất. Hoàn thiện màu Ebony hoặc Lunar để phù hợp với các màu nội thất | LHD | ■ | – | LR131842 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | LR131850 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | LR131858 | 10,500,000 |
| | | RHD | ■ | – | LR131836 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | LR131846 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | LR131854 | 10,500,000 |
| | | LHD | ■ | – | LR131840 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | LR131849 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | LR131857 | 10,500,000 |
| | | RHD | ■ | – | LR131835 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi | ■ | ■ | LR131845 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | LR131853 | 10,500,000 |
| Ốp bậc cửa khoang hành lý | Được sản xuất từ thép không gỉ, ốp bậc cửa khoang hành lý được hoàn thiện màu bạc sáng mang lại hình ảnh cao cấp cho khoang hành lý phía sau xe và bảo vệ phần bậc cửa khoang hành lý khỏi trầy xước khi chất và dỡ hành lý. Viên được hoàn thiện màu đen Ebony để tăng phong cách cho nội thất của xe. | Ebony | ■ | ■ | VPLES0572PVJ | 15,500,000 |
| | | Lunar | ■ | ■ | VPLES0594LAA | 15,500,000 |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

PHONG CÁCH NỘI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|------------------------------|--|-------------------|-----|---------|-----------|------------|
| Thảm sàn nội thất sang trọng | Sang trọng, được thiết kế riêng, thảm trải sàn nặng 2.050gm ² với lớp hoàn thiện màu kim loại với thương hiệu Land Rover dạng thoi và mặt sau chống thấm nước, mang lại cảm giác hoàn thiện và bảo vệ hoàn hảo cho nội thất. Hoàn thiện màu Ebony để phù hợp với tất cả các màu nội thất. | LHD | ■ | – | VPLES0554 | 16,500,000 |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0556 | 13,500,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0558 | 13,500,000 |
| | | RHD | ■ | – | VPLES0555 | 16,500,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0557 | 13,500,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0559 | 13,500,000 |

BẢO VỆ NỘI THẤT (TIẾP THEO)

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----|---------|-----------|------------|
| Thảm sàn cao su bảo vệ nội thất | Để bảo vệ tối ưu cho phần đế chân, bộ thảm cao su tổng hợp gồm thảm cao su mặt sâu cho hàng ghế trước và thảm cao su tiêu chuẩn cho hàng thứ hai. Hoàn hảo để chứa cát, bùn, nước hoặc tuyết từ chân tài xế và chân hành khách khi quay trở lại xe. Thảm có sẵn màu Ebony với hoàn thiện màu kim loại, thương hiệu Land Rover và thảm phía trước theo độ dốc của chân để tăng cường khả năng bảo vệ. Thảm hàng thứ nhất và thứ hai đều gắn chặt vào sàn bằng các kẹp giữ. | LHD | ■ | – | VPLES0548 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0552 | 10,500,000 |
| | | LHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0553 | 10,500,000 |
| | | RHD | ■ | – | VPLES0549 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0550 | 10,500,000 |
| | | RHD, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0551 | 10,500,000 |

Việc lắp đặt bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tà, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

BẢO VỆ NỘI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| Bọc bảo vệ ghế | Giúp bảo vệ ghế khỏi sự ẩm ướt và bụi bẩn hoặc hao mòn từ hành khách và thú nuôi. Được sản xuất từ nylon 210D, bọc ghế Ebony được thiết kế riêng này có độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Dễ dàng lắp đặt bằng cách sử dụng chèn đàn hồi, khóa dán và kẹp, mỗi miếng bảo vệ toàn bộ ghế kể cả tựa đầu. | Hàng ghế thứ nhất | Không khả dụng cho ghế phụ ở hàng ghế thứ nhất. Tương thích với túi khí và cũng tương thích với giá gắn móc Click and Go nếu được trang bị | ■ | ■ | VPLES0560 | 14,000,000 |
| | | Hàng ghế thứ hai | ■ | – | VPLES0561 | 20,000,000 | |
| | | Hàng ghế thứ hai, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0562 | 16,000,000 | |
| | | Hàng ghế thứ hai, 5 +2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0563 | 16,000,000 | |
| | | Hàng ghế thứ ba, 5 +2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0564 | 13,000,000 | |
| Bọc bảo vệ hàng ghế thứ hai | Bảo vệ hàng ghế thứ hai, ốp cửa, sàn và lưng ghế thứ nhất khỏi ẩm ướt, bụi bẩn và hao mòn chung. | – | ■ | VPLVS0312 | 13,000,000 | | |
| Thảm khoang hành lý cao su | Thảm khoang hành lý cao su tổng hợp là một tấm thảm không thấm nước, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khoang hành lý phía sau khỏi các vật dính bùn hoặc ướt. Thảm trải sàn mang thương hiệu Land Rover, có bề mặt chống trơn trượt, và dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Thảm cũng có một bộ bảo vệ cán rất hữu ích, giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước trong khi chất và dỡ hành lý. Lốp lót có thể được xếp dưới thảm hoặc tháo ra khi không sử dụng | ■ | – | VPLES0565 | 8,500,000 | | |
| | | Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLES0566 | 8,500,000 | |
| | | Chỉ dành cho PHEV | – | ■ | N/A | N/A | |
| Lốp bảo vệ khoang hành lý bán cứng | Tăng khả năng bảo vệ khu vực khoang hành lý với lốp lót bán cứng có chiều cao 50mm cho cả hai bên và phía sau, bảo vệ phần trang trí khoang hành lý khỏi các vật dụng bị dính bùn hoặc ướt. Lốp lót cũng có một bộ bảo vệ cán tích hợp giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước đồng thời ngăn bụi bẩn dính vào quần áo khi chất và dỡ đồ khỏi xe. Bộ bảo vệ cán có thể được xếp dưới lốp lót khi không sử dụng. | ■ | – | VPLES0569 | 14,000,000 | | |
| | | Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLES0570 | 11,000,000 | |

Việc lắp đặt bất cứ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

BẢO VỆ NỘI THẤT (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|-------------------------------------|--|--|-----|-----------|------------|------------|
| Lót bảo vệ khoang hành lý chần bông | Lớp lót được thiết kế riêng bao phủ và bảo vệ tất cả các khu vực thảm của khoang hành lý bao gồm sàn, lưng hàng ghế thứ hai và vách khoang hành lý. Được sản xuất từ một loại vải bông mềm mại, với đế cao su tích hợp và bộ bảo vệ cần có thể tháo rời, rất dễ lau chùi, rất lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. | Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLES0568 | 18,000,000 |
| Lót bảo vệ khoang hành lý toàn diện | Lót bảo vệ khoang hành lý toàn diện là giải pháp lý tưởng để bảo vệ hoàn toàn khoang hành lý khi vận chuyển các mặt hàng lớn hoặc bẩn. Nó được thiết kế để bao phủ sàn khoang hành lý, vách, trần nội thất và ốp cửa khoang hành lý, giúp bảo vệ toàn diện khu vực khoang hành lý khỏi những vật dụng ướt hoặc dính bùn như ủng, rác thải trong vườn hoặc dụng cụ thể thao. | – | ■ | VPLRS0410 | 12,000,000 | |
| Lưới ngăn khoang hành lý | Lưới ngăn khoang hành lý tiện ích đem đến một giải pháp thay thế mềm cho lưới ngăn khoang hành lý cố định. Giúp bảo vệ hành khách khỏi các đồ vật được xếp trong khu vực khoang hành lý. Lưới phù hợp với các móc của khoang hành lý, được cung cấp kèm theo bộ và cố định vào trần xe. Có thể tháo rời dễ dàng khi không cần thiết. | Lắp đặt phía sau lưng hàng ghế thứ nhất. | ■ | – | LR133512 | 11,500,000 |
| | Lưới ngăn khoang hành lý tiện ích đem đến một giải pháp thay thế mềm cho lưới ngăn khoang hành lý cố định. Giúp bảo vệ hành khách khỏi các đồ vật được xếp trong khu vực khoang hành lý. Lưới phù hợp với các móc của khoang hành lý, được cung cấp kèm theo bộ và cố định vào trần xe. Có thể tháo rời dễ dàng khi không cần thiết. | Lắp đặt phía sau lưng hàng ghế thứ hai. | – | ■ | LR133503 | 11,500,000 |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành định hướng của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tãi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

CHỨC NĂNG & CÔNG NGHỆ

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|-----------------------------------|--|---|-----|---------|-----------|------------|
| Camera hành trình | <p>Camera hành trình Land Rover ghi lại cảnh quay về các tình huống và sự cố khi lái xe và được thiết kế để tích hợp liền mạch vào nội thất và hệ thống điện của xe. Được thiết kế để đạt mức tiêu thụ điện năng thấp để sử dụng trong thời gian dài, camera hành trình gồm có camera trước và sau độ phân giải full HD.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Camera trước có thể tháo rời với góc nhìn cố định. - Camera sau cố định nhưng có thể điều chỉnh góc nhìn. - Cảm biến lực G kích hoạt ghi hình trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc phanh gấp. - Hệ thống radar tích hợp* cho phép ghi hình lại khi xe đang đỗ bị tiếp cận. - Tùy chọn ghi thủ công cho phép khách hàng ghi lại các sự kiện bổ sung mà họ chứng kiến. - GPS tích hợp cho phép tùy chọn ghi lại dữ liệu vị trí và tốc độ được liên kết với các tệp video tạo bản ghi chi tiết của từng sự kiện. - Bao gồm thẻ SD 32GB để lưu trữ các bản ghi. - Các bản ghi có thể được truy cập và kiểm soát bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh Apple hoặc Android tùy chọn hoặc thông qua trình duyệt web. | ■ | ■ | VPLKV0134 | 33,000,000 |
| Chìa khóa dạng đồng hồ thông minh | <p>Chìa khóa dạng đồng hồ thông minh hoạt động giống như một chìa khóa xe thông thường, cho phép khách hàng để lại chìa khóa thông thường và đeo thiết bị thiết thực này thay thế. Điều này đặc biệt hữu ích cho những khách hàng có lối sống năng động hoặc những lúc mang theo chìa khóa thông thường có thể không thuận tiện. Chìa khóa dạng đồng hồ thông minh chống nước, chịu được mọi thời tiết cho phép khách hàng khóa và mở khóa an toàn tất cả các cửa xe, bao gồm cả khu vực khoang hành lý bằng màn hình LCD**, cũng như hiển thị thời gian. Khóa này cũng cho phép chủ sở hữu khởi động và lái xe. Dây đeo tay màu đen có kích thước chốt tiêu chuẩn, khách hàng dễ dàng cá nhân hóa với dây đeo 22mm. Khóa có thể được sạc từ bên trong xe bằng bộ sạc USB đọc đảo.</p> | <p>Dây đeo cổ tay, 315Mhz</p> | ■ | ■ | LR147248 | 10,500,000 |
| | | <p>Dây đeo cổ tay, 434Mhz</p> | ■ | ■ | LR147249 | 10,500,000 |
| | <p>Chỉ có ở Land Rover, cấp sạc cho phép sạc chìa khóa dạng đồng hồ thông minh từ bên trong xe.</p> | <p>Cấp sạc chìa khóa dạng đồng hồ thông minh</p> | ■ | ■ | LR154899 | 550,000 |

*Chỉ có sẵn trên một số loại xe nhất định, vui lòng liên hệ với Đại lý bán lẻ Land Rover để biết thêm thông tin. Để duy trì tuổi thọ của ắc quy 12V, có thể cần phải tắt tính năng này trên một số loại xe.

**Chìa khóa dạng đồng hồ thông minh tương tích với chìa khóa thông minh thông thường do đó đối với xe có trang bị tính năng này, khách hàng không cần sử dụng màn hình LCD trên đồng hồ thông minh để mở khóa.

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hàng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

CHỨC NĂNG & CÔNG NGHỆ (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--------------------------------------|--|----|-----|-----------|-----------|
| Giá gắn móc Click and Go | Hệ thống phụ kiện Click and Go là một hệ thống phụ kiện đa năng cho hành khách ở hàng ghế thứ hai. Phụ kiện Click and Go đa năng được gắn ở giữa tựa đầu vật dụng đính kèm khác có thể được thêm vào để giữ máy tính bảng, túi xách và áo sơ mi hoặc áo khoác. Mỗi vật dụng đính kèm được bán riêng. Các giá gắn móc có thể dễ dàng tháo ra khi không sử dụng. | ■ | ■ | VPLRS0388 | 1,400,000 |
| Móc treo áo Click and Hang | Móc treo áo Click and Hang là một phần của Hệ thống phụ kiện Click and Go. Móc áo có thể tháo rời này giúp áo sơ mi hoặc áo khoác không bị nhăn. Cũng bao gồm một móc tích hợp để sử dụng bên ngoài xe. | ■ | ■ | VPLRS0390 | 4,200,000 |
| Móc treo đồ Click and Hook | Móc treo đồ Click and Hook là một phần của Hệ thống phụ kiện Click and Go. Móc này tạo thêm không gian treo các đồ vật, đặc biệt hữu ích cho túi xách hoặc các món đồ mua từ cửa hàng tạp hóa. | ■ | ■ | VPLRS0389 | 2,000,000 |
| Móc gắn máy tính bảng Click and Play | Dành cho iPad 2 - 4 | ■ | ■ | VPLRS0391 | 7,700,000 |
| | Dành cho Ipad Air 1 và iPad Air 2 với màn hình 9.7". | ■ | ■ | VPLRS0392 | 7,800,000 |
| | Dành cho iPad Mini 1 - 3. Không phù hợp với iPad mini 4. | ■ | ■ | VPLRS0393 | 7,800,000 |
| | Dành cho Samsung 10.1" Tab 3 và Tab 4. | ■ | ■ | VPLRS0394 | 7,800,000 |
| Bàn làm việc Click and Work | Bàn làm việc Click and Work là một phần của Hệ thống phụ kiện Click and Go. Bàn làm việc gấp này mang lại cho hành khách phía sau một bề mặt thực tiễn để làm việc, đặc biệt hữu ích trên các hành trình dài. Nó cũng có một giá đỡ cốc và có thể điều chỉnh chiều cao và góc nghiêng mang lại sự thoải mái trong cabin. | ■ | ■ | VPLRS0395 | 6,600,000 |

*Chỉ có sẵn trên một số loại xe nhất định, vui lòng liên hệ với Đại lý bán lẻ Land Rover để biết thêm thông tin. Để duy trì tuổi thọ của ắc quy 12V, có thể cần phải tắt tính năng này trên một số loại xe.

**Chìa khóa dạng đồng hồ thông minh tương thích với chìa khóa thông minh thông thường do đó đối với xe có trang bị tính năng này, khách hàng không cần sử dụng màn hình LCD trên đồng hồ thông minh để mở khóa.

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

CỨC NĂNG & CÔNG NGHỆ (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--|---|----|-----|-----------|------------|
| Nút mở cửa garage từ bên trong xe (HomeLink®) | Hệ thống HomeLink® là một máy phát tín hiệu phổ quát được trang bị ở mặt dưới của gương chiếu hậu bên trong. Máy phát này có thể được lập trình để vận hành tối đa ba hệ thống điều khiển không dây tại nhà hoặc văn phòng, như cửa nhà để xe, công tơ đồng hoặc đèn chiếu sáng an ninh. Bằng cách thay thế các bộ điều khiển từ xa riêng lẻ cho mỗi hệ thống, người lái không cần phải tìm kiếm điều khiển từ xa mỗi khi cần. | | | LR131802 | 30,000,000 |
| | Chỉ có ở thị trường Bắc Mỹ và Mexico. | | | LR131804 | 48,000,000 |
| Tựa tay trung tâm tích hợp ngăn làm mát/giữ ấm | Làm mát và làm ấm thực phẩm và đồ uống, hoạt động như một tay vịn trung tâm hàng ghế sau. Với mặt trên được bọc da, nó được giữ cố định bởi dây an toàn trung tâm và được cấp nguồn từ ổ cắm phụ phía sau. Lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình. | ■ | ■ | VPLVS0176 | 27,500,000 |
| Túi đựng đồ phía sau ghế trước | Cung cấp giải pháp đựng đồ thuận tiện phía sau ghế trước với nhiều ngăn để cất đồ kích thước nhỏ. | ■ | ■ | VPLVS0181 | 5,000,000 |
| Túi đựng đồ phía sau ghế trước cao cấp | Được sản xuất từ cùng loại da cao cấp trong nội thất xe, bổ sung lớp lót bên trong mềm mại và móc cài từ tính. Cung cấp giải pháp đựng đồ thuận tiện phía sau ghế trước với nhiều ngăn để cất đồ kích thước nhỏ. | ■ | ■ | VPLVS0182 | 13,500,000 |
| Ba lô gắn trên ghế | Ba lô ghế ngồi được sử dụng cả bên trong ra ngoài xe. Lý tưởng cho cả mục đích giải trí hoặc công việc như hành lý thuận tiện cho chuyến bay vì ba lô ghế nằm trong phạm vi kích thước tối đa cho hành lý xách tay. Khi được sử dụng bên trong xe, ba lô ghế ngồi nằm gọn gàng vào giữa hàng ghế thứ hai và được cố định vào ghế thông qua dây an toàn ở giữa. Các mặt bên cứng với sự hỗ trợ ở phần nắp, cho phép nó được sử dụng như một tựa tay, ngăn chứa đồ hoặc như một giá giữ đồ uống có thể điều chỉnh. Các đồ đựng giá trị có thể được giữ trong tầm tay của hành khách ở hàng ghế thứ hai và sau đó thuận tiện kéo khóa để mang theo khi họ rời khỏi xe. Được làm từ nylon màu đen và xám tương phản với bên trong màu xám nhạt và để chống trượt, mang thương hiệu Land Rover, ba lô ghế này hỗ trợ nhiều túi bao gồm một bên ngoài và một bên trong nắp và túi bên trong. Giá đỡ đồ uống được điều chỉnh bằng cách sử dụng bộ chia bằng khóa dán để chứa nhiều loại hộp đồ ăn. Cửa trước có khóa kéo có thể được mở từ hai bên, và nó có một quai cầm tiện lợi ở phía trên và hai dây đeo vai có thể điều chỉnh được cất gọn gàng trong túi khi không sử dụng. Dung tích 20 lít. | ■ | ■ | VPLES0573 | 9,200,000 |
| Tấm che nắng gắn trên kính lái | Tấm che nắng gắn trên kính lái phản chiếu tia nắng mặt trời và giúp giữ cho nội thất xe mát mẻ trong thời tiết nóng bức. | ■ | ■ | VPLES0571 | 6,500,000 |

HomeLink® là nhãn hiệu đã đăng ký của Gentex Corporation.

Việc lắp đặt bất cứ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tãi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

CỨC NĂNG & CÔNG NGHỆ (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-------------------------------------|---|----|-----|---|------------|
| Máy nén khí tích hợp | Máy nén khí tích hợp có thể được sử dụng để bơm phòng và xi hơi theo áp suất xác định trước. Được thiết kế để điều chỉnh áp suất lốp cũng như bơm lốp xe đạp với van Schrader, nệm hơi và các vật dụng bơm hơi khác như mái hiên chống thấm. Được tích hợp vào khoang hành lý, và với lốp hoàn thiện màu Eiger Grey, nó bổ sung cho các tính năng khác trong khoang hành lý, với tác động tối thiểu đến không gian chở đồ. Vòi có thể mở rộng để tiếp cận tất cả các lớp xe một cách dễ dàng và có lớp vỏ màu cam sáng rõ để giảm thiểu nguy hiểm trong hành trình điều kiện ánh sáng thấp. Đồng hồ và màn hình kỹ thuật số có thể cài đặt áp suất cần thiết và gồm ba đầu vòi đính kèm để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Vòi này tự cuộn và được cất trong một túi nylon 600D màu đen mang nhãn hiệu Land Rover với khóa kéo và tay cầm để lưu trữ thuận tiện. Nó cũng có một chốt nhỏ để lưu trữ an toàn vào móc khoang hành lý. | ■ | – | VPLES0617 | 40,000,000 |
| | Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLES0574 | 40,000,000 |
| Bộ vòi rửa xách tay | Được thiết kế để sử dụng bên ngoài xe, bộ vòi rửa di động đem lại một giải pháp thuận tiện để súc rửa các thiết bị ngoài trời như ủng, xe đạp và bộ đồ bơi trước khi cất vào xe. Tùy thuộc vào chế độ được chọn, bộ vòi rửa di động này sẽ cung cấp tối thiểu hai phút dòng nước liên tục thông qua một phụ kiện kiểu vòi hoa sen. Không cần pin hay năng lượng bên ngoài, hệ thống sử dụng áp suất thu được khi lấy nước từ vòi và bơm tay tích hợp cho phép người dùng điều áp nếu đổ đầy bình nước ở bên ngoài. Với vỏ và tay cầm mang nhãn hiệu Land Rover, một túi đựng kèm theo, bộ vòi rửa có thể được bảo vệ bằng cách cố định vào các chốt trong khoang hành lý trong quá trình vận chuyển. | ■ | ■ | VPLCS0598 | 17,000,000 |
| Ngăn sắp xếp hành lý có thể gấp gọn | Ngăn sắp xếp hành lý có thể gấp gọn giữ cho các đồ vật không bị dịch chuyển trong quá trình vận chuyển. Có thể dễ dàng gấp lại khi không sử dụng. | ■ | ■ | VPLVS0175 | 4,000,000 |
| Hộp đựng hành lý an toàn | Hộp đựng hành lý an toàn có khóa được sản xuất bằng thép chịu lực cao với khóa chống khoan và lắp vào đường khoang hành lý, giúp cố định các vật dụng bên trong hộp. Mang lại khả năng lưu trữ an toàn cho máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc các vật có giá trị kích thước nhỏ khác. Lý tưởng để lưu trữ các mặt hàng khác nhau một cách an toàn, kín đáo và có thể khóa bằng chìa khóa riêng. Kích thước bên trong Rộng 40cm x Dài 35cm x Cao 10cm. | – | ■ | VPLVS0183 | 29,500,000 |
| | Không phù hợp cho xe với cấu hình 5+2 chỗ ngồi hoặc PHEV | | | Cần có đường ray khoang hành lý để lắp đặt. | |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

CHỨC NĂNG & CÔNG NGHỆ (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|--|----|-----|-----------|------------|
| Đường ray khoang hành lý | Đường ray khoang hành lý giúp tăng tính linh hoạt của việc cất giữ hành lý bằng cách cho phép lắp thanh cố định hành lý và hộp đựng hành lý an toàn. | – | ■ | VPLES0543 | 18,500,000 |
| Lưới cố định hành lý | Ngăn các đồ vật và hành lý di chuyển xung quanh khoang hành lý trong quá trình vận chuyển. Sử dụng móc của khoang hành lý và bao gồm lưới gắn trên sàn và hai dây cáp có chiều dài khoảng hai mét. | – | ■ | VPLCS0269 | 5,900,000 |
| Đường dẫn lên/xuống xe cho thú cưng | Được thiết kế với kích thước và góc tối ưu, đường dẫn hỗ trợ thú cưng vào khu vực khoang hành lý mà không cần chủ nhân phải bế chúng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. Đường dẫn phù hợp cho vật nuôi nặng tới 85kg và có các mặt bên bằng nhôm và phần trung tâm bằng nhựa có độ bám cao. Chân dốc bằng cao su giúp ngăn dốc bị trượt và phần đỉnh dốc kết nối với chốt trong khoang hành lý nhờ một dây đai an toàn, mang lại giải pháp thực tế, nhẹ nhưng mạnh mẽ. Đường dẫn nặng 8kg và có thể được gấp lại để xếp gọn trong túi kèm theo. Chiều cao 11cm, chiều rộng 41cm, chiều dài khi mở ra 193cm và chiều dài khi đóng lại là 83cm. | – | ■ | VPLRS0517 | 20,000,000 |
| Chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn | Chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn cung cấp một môi trường an toàn, thoải mái cho việc vận chuyển thú cưng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khoang hành lý của xe. Được sản xuất từ nylon 600D bền bỉ, chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn có khung kim loại nhẹ và bao gồm đệm vải, cửa sổ bằng lưới và cơ cấu khóa lò xo có thể khớp vào vị trí khi cần. Tay cầm được gia cố và các mảnh góc được hoàn thiện tinh tế, với một túi ở bên hông mang lại khả năng lưu trữ các tùy chọn, phụ kiện thú cưng khác hoặc các vật dụng nhỏ một cách thuận tiện. Cao 52cm, rộng 52cm, dài 72cm. | – | ■ | VPLCS0520 | 17,000,000 |
| Bình nước chống tràn | Cung cấp giải pháp thuận tiện cho việc sử dụng khi vận chuyển thú cưng trong xe hoặc sử dụng bên ngoài xe, bình nước chống tràn tích hợp tính năng thiết kế thông minh giúp chuyển hướng nước về phía trung tâm của bình khi nước bị xáo trộn, lý tưởng cho những khách hàng thường xuyên mang chó hoặc thú cưng khác trong xe. Chiếc bình giữ một khu vực mở cho thú cưng uống nước bất kỳ lúc nào, có đế cao su chống trượt và dây đai để giữ vào móc trong khoang hành lý. Bình nước chống tràn có dung tích 350ml. | ■ | ■ | VPLCS0518 | 2,800,000 |
| Cáp nối bình ắc quy | Cáp nối bình ắc quy cho phép khách hàng khởi động lại động cơ bằng cách sử dụng bình ắc quy xe khác, trong trường hợp ắc quy bị yếu. Đơn giản và an toàn để sử dụng, những dây cáp nối hạng nặng, chất lượng cao này là một vật thiết yếu cần có trên xe. | ■ | ■ | VPLVV0090 | 8,500,000 |

Việc lắp đặt bất cứ bộ phận nào có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

AN TOÀN

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---------------------------|--|----|-----|-----------|------------|
| | Nhóm 0+, dành cho bé từ sơ sinh - 13kg (tương đương 12 - 15 tháng). Có logo Land Rover. Hướng mặt ra sau trên ghế sau. Bao gồm mái che nắng/ gió, lớp đệm êm và vỏ bọc có thể giặt được. Dễ chịu với tựa đầu có thể tùy chỉnh độ cao, dây đai năm điểm điều chỉnh bằng một lần kéo. Có thể lắp cùng dây an toàn ba điểm của xe hoặc bộ đế ISOFIX dành cho ghế trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R44-04 | ■ | ■ | VPLRS0397 | 16,500,000 |
| Ghế trẻ em* | Nhóm 1, dành cho bé cao 76cm - 105cm (tương đương 15 tháng - 4 tuổi; 9kg - 22kg). Có logo Land Rover. Hướng mặt về trước trên ghế sau. Vỏ bọc đệm có thể giặt được. Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao và dây đai 5 điểm. Cải thiện khả năng bảo vệ hai bên. Hệ thống ngả đa điểm. Chỉ lắp cùng hệ thống ISOFIX. Các chỉ báo sẽ xác nhận khi hệ thống ISOFIX đã được lắp đặt. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R129/01. | ■ | ■ | VPLRS0398 | 33,000,000 |
| | Nhóm 2/3, dành cho trẻ em 15kg - 36kg (tương đương 4 - 12 tuổi). Có logo Land Rover. Hướng mặt về trước trên ghế sau. Vỏ bọc đệm có thể giặt được. Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao và dây an toàn phía trên giúp gợi ý đúng vị trí ngồi. Đệm hai bên sâu gia tăng khả năng bảo vệ. Có thể lắp cùng dây an toàn ba điểm của xe hoặc hệ thống ISOFIX. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R44-04. | ■ | ■ | VPLRS0399 | 20,500,000 |
| Bệ gắn ghế trẻ em ISOFIX* | Bệ gắn ghế trẻ em ISOFIX để sử dụng với ghế trẻ em - Nhóm 0+ (sơ sinh - 13kg) - để chở trẻ sơ sinh VPLRS0397. | ■ | ■ | VPLRS0396 | 12,500,000 |
| Tam giác cảnh báo* | Quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Được cất bên trong khoang hành lý. | ■ | ■ | VPLVC0060 | 1,550,000 |
| Túi cứu thương** | Hỗ trợ trong điều trị vết cắt nhỏ và vết trầy xước. | ■ | ■ | VPLCS0319 | 1,600,000 |

*Trẻ em an toàn hơn khi được đặt ở hàng ghế sau. **Luật pháp ở một số quốc gia quy định cần được trang bị bên trong xe. Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tãi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

SẢN PHẨM CHO THÚ CỪNG

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|--|----|-----|-----------|------------|
| Đường dẫn lên/xuống xe cho thú cưng | Được thiết kế với kích thước và góc tối ưu, đường dẫn hỗ trợ thú cưng vào khu vực khoang hành lý mà không cần chủ nhân phải bế chúng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. Đường dẫn phù hợp cho vật nuôi nặng tới 85kg và có các mặt bên bằng nhôm và phần trung tâm bằng nhựa có độ bám cao. Chân dốc bằng cao su giúp ngăn dốc bị trượt và phần đỉnh dốc kết nối với chốt trong khoang hành lý nhờ một dây đai an toàn, mang lại giải pháp thực tế, nhẹ nhưng mạnh mẽ. Đường dẫn nặng 8kg và có thể được gấp lại để xếp gọn trong túi kèm theo. Chiều cao 11cm, chiều rộng 41cm, chiều dài khi mở ra 193cm và chiều dài khi đóng lại là 83cm. | – | ■ | VPLRS0517 | 20,000,000 |
| Chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn | Chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn cung cấp một môi trường an toàn, thoải mái cho việc vận chuyển thú cưng, lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khoang hành lý của xe. Được sản xuất từ nylon 600D bền bỉ, chuồng vận chuyển thú cưng có thể gấp gọn có khung kim loại nhẹ và bao gồm đệm vải, cửa sổ bằng lưới và cơ cấu khóa lò xo có thể khớp vào vị trí khi cần. Tay cầm được gia cố và các mảnh góc được hoàn thiện tinh tế, với một túi ở bên hông mang lại khả năng lưu trữ các tùy chọn, phụ kiện thú cưng khác hoặc các vật dụng nhỏ một cách thuận tiện. Cao 52cm, rộng 52cm, dài 72cm. | – | ■ | VPLCS0520 | 17,000,000 |
| Bình nước chống tràn | Cung cấp giải pháp thuận tiện cho việc sử dụng khi vận chuyển thú cưng trong xe hoặc sử dụng bên ngoài xe, bình nước chống tràn tích hợp tính năng thiết kế thông minh giúp chuyển hướng nước về phía trung tâm của bình khi nước bị xáo trộn, lý tưởng cho những khách hàng thường xuyên mang chó hoặc thú cưng khác trong xe. Chiếc bình giữ một khu vực mở cho thú cưng uống nước bất kỳ lúc nào, có đế cao su chống trượt và dây đai để giữ vào móc trong khoang hành lý. Bình nước chống tràn có dung tích 350ml | ■ | ■ | VPLCS0518 | 2,800,000 |
| Bộ vòi rửa xách tay | Được thiết kế để sử dụng bên ngoài xe, bộ vòi rửa di động đem lại một giải pháp thuận tiện để súc rửa các thiết bị ngoài trời như ủng, xe đạp và bộ đồ bơi trước khi cất vào xe. Tùy thuộc vào chế độ được chọn, bộ vòi rửa di động này sẽ cung cấp tối thiểu hai phút dòng nước liên tục thông qua một phụ kiện tưới vòi hoa sen. Không cần pin hay năng lượng bên ngoài, hệ thống sử dụng áp suất thủ được khi lấy nước từ vòi và bơm tay tích hợp cho phép người dùng điều áp nếu đổ đầy bình nước ở bên ngoài. Với vỏ và tay cầm mang nhãn hiệu Land Rover, một túi đựng kèm theo, bộ vòi rửa có thể được bảo vệ bằng cách cố định vào các chốt trong khoang hành lý trong quá trình vận chuyển. | ■ | ■ | VPLCS0598 | 17,000,000 |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT

SẢN PHẨM CHO THÚ CỨNG (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|--|--|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Lót bảo vệ khoang hành lý chân bông | Lớp lót được thiết kế riêng bao phủ và bảo vệ tất cả các khu vực thảm của khoang hành lý bao gồm sàn, lưng hàng ghế thứ hai và vách khoang hành lý. Được sản xuất từ một loại vải bông mềm mại, với đế cao su tích hợp và bộ bảo vệ cán có thể tháo rời, rất dễ lau chùi, rất lý tưởng cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. | – | ■ | VPLES0568 | 18,000,000 | |
| Thảm khoang hành lý cao su | Thảm khoang hành lý cao su tổng hợp là một tấm thảm không thấm nước, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khoang hành lý phía sau khỏi các vật dính bùn hoặc ướt. Thảm trải sàn mang thương hiệu Land Rover, có bề mặt chống trơn trượt, và dễ dàng tháo ra để vệ sinh. Thảm cũng có một bộ bảo vệ cán rất hữu ích, giúp bảo vệ cán xe khỏi trầy xước trong khi chất và dỡ hành lý. Lớp lót có thể được xếp dưới thảm hoặc tháo ra ra khi không sử dụng. | – | ■ | VPLES0566 | 8,500,000 | |
| | Chỉ dành cho PHEV | – | ■ | N/A | N/A | |
| Lưới ngăn khoang hành lý cố định | Được thiết kế để ngăn hành lý hoặc các vật dụng khác trong khu vực khoang hành lý rơi vào khoang hành khách. Lắp đặt vào hàng ghế thứ nhất và cố định vào trần xe. Tuân thủ quy định ECE-17. | Từ sàn đến trần, 5 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0545 | 20,000,000 |
| | Từ sàn đến trần, 5+2 chỗ ngồi | – | ■ | VPLES0611 | 24,000,000 | |
| Gói vận chuyển thú cưng | Tùy chọn thuận tiện để mang lại một môi trường thoải mái để vận chuyển thú cưng, có thể được lắp đặt hoặc tháo ra nhanh chóng khi cần thiết. Kết hợp với chuồng thú cưng có thể gấp lại, bình nước chống tràn và thảm khoang hành lý cao su. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. | – | ■ | VPLEPET000 | 28,300,000 | |
| Gói bảo vệ khoang hành lý khi chờ thú cưng | Được thiết kế để mang lại khả năng bảo vệ và dễ dàng vệ sinh khoang hành lý khỏi bàn chân ướt và vệt dính của thú cưng. Kết hợp lót sàn khoang hành lý, lưới phân vùng khoang hành lý cao đến trần xe và bình nước chống tràn. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. | 5 chỗ ngồi Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLEPET001 | 44,800,000 |
| | 5+2 chỗ ngồi Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLEPET003 | 44,800,000 | |
| Gói chăm sóc và đường dẫn cho thú cưng | Tùy chọn này đảm bảo có mọi thứ cần thiết để vận chuyển thú cưng một cách thoải mái. Kết hợp lưới phân vùng khoang hành lý cao đến trần xe, lót sàn khoang hành lý, đường dẫn lên xuống xe cho thú cưng và hệ thống vòi rửa di động. Giải pháp hoàn hảo cho khách hàng thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng khác trong khu vực khoang hành lý của xe. | 5 chỗ ngồi Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLEPET002 | 79,000,000 |
| | 5+2 chỗ ngồi Không phù hợp cho PHEV | – | ■ | VPLEPET004 | 79,000,000 | |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN TÀI

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---------------------------------|---|----|-----|-----------|------------|
| Thang xếp* | Dành riêng cho Land Rover Defender, thang xếp là một sự sáng tạo và phong cách trong bộ phụ kiện Land Rover Defender truyền thống. Được thiết kế để nâng tầm phong cách ngoại thất của xe, nó đã được tối ưu hóa để giảm thiểu tiếng ồn của gió và có thể xếp qua hai bước độc đáo để đảm bảo kích thước gọn khi xếp lại. Được gắn cố định vào mũi và thân xe, thang tối đa hóa khả năng tiếp cận mũi xe. Thang xếp có thể khóa khi xếp lại để đảm bảo an toàn. Thang có các bậc được làm bằng nhôm anod hóa và sơn tĩnh điện màu đen, được bọc nhựa chất lượng cao, bền với khung hoàn thiện màu Anthracite. Để tăng độ bền, các bậc trên và dưới cùng được sản xuất từ thép và bọc cao su giúp tăng độ bám. Trọng lượng tối đa của thang là 150kg, đủ cho một người mang thiết bị lên mũi xe. | ■ | ■ | VPLER0189 | 38,500,000 |
| Hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài* | Dành riêng cho Land Rover, hộp đựng dụng cụ gắn bên ngoài cung cấp khả năng tiếp cận ngăn chứa đồ ở bên ngoài xe. Được thiết kế cho hiệu suất khí động học và để giảm thiểu tiếng ồn của gió, nó được thử nghiệm để đảm bảo nó có thể chịu được môi trường khắc nghiệt. Nó cũng tương thích với ăng-ten radio, tuy nhiên các vật kim loại bên trong phụ kiện này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất radio. Hộp đựng dụng cụ bên ngoài này có thể khóa, không thấm nước và hoàn hảo để cất ăng-ten, bộ đồ lặn hoặc các vật dụng khác mà bạn có thể không muốn đem vào bên trong xe. Nó có một chốt để giữ nắp mở an toàn khi chất đồ hoặc lấy đồ. Bên trong có lưới để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn an toàn khi vận chuyển và được giữ khi nắp được mở ra. Nó cũng có một nút cao su bên trong để có thể vệ sinh và thoát nước. Được hoàn thiện màu Ceres Silver Satin với huy hiệu Land Rover, nó có thể tích 24 lít với trọng lượng tối đa 17kg. | ■ | ■ | VPLEP0437 | 38,500,000 |
| Thanh giá nóc | Thanh giá nóc được thiết kế trang nhã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp các thanh ngang để hỗ trợ việc lắp đặt nhiều loại phụ kiện chở hàng trên mũi. Các thanh giá nóc được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhôm với lớp hoàn thiện đen bóng và nắp bằng nhựa màu đen, chúng bổ sung phong cách ngoại thất cho bất kỳ màu sơn nào. Các điểm định vị được thiết lập trước đảm bảo các thanh ngang được cố định ở vị trí tối ưu để phân bố trọng lượng và động lực học. City Crash đã thử nghiệm và tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được lắp, tải trọng tối đa của thanh giá nóc là 100kg. | ■ | – | VPLER0176 | 29,000,000 |
| | | – | ■ | VPLER0177 | 30,500,000 |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cân nhắc trọng lượng chở hàng tối đa trên mũi để đảm bảo không vượt quá. Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ăng-ten vệ tinh gắn trên mũi xe có thể làm giảm chất lượng thông tin hiệu mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chở trên mũi xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũi xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hàng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN TÀI (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-------------------------------|--|----|-----|-----------|------------|
| Thanh ngang*† | Được thiết kế và chế tạo dành riêng cho Land Rover Defender, các thanh ngang được tối ưu hóa cho hiệu suất khí động học và để giảm thiểu tiếng ồn của gió. Được sản xuất từ nhôm anod mang lại ngoại hình cao cấp, chúng dễ dàng phù hợp với công cụ điều chỉnh lực đi kèm. Vị trí lắp đặt được định sẵn để đảm bảo các thanh ngang được lắp vào thanh giá nóc trên mũ xe ở vị trí tối ưu để phân bổ trọng lượng và động lực học, giúp khách hàng tự tin chở hàng trên mũ một cách an toàn. Có thể khóa để tăng sự an toàn, chúng bao gồm thiết kế thanh chữ T để tạo lắp đặt và tháo gỡ các phụ kiện chở hàng. Vật liệu được thử nghiệm để chịu được môi trường khắc nghiệt bao gồm cả khả năng chống ăn mòn. City Crash cũng đã thử nghiệm và cũng tuân thủ tiêu chuẩn ISO-PAS 11154. Khi được trang bị, khả năng chở tối đa của các thanh ngang là 94kg | ■ | – | VPLER0179 | 14,000,000 |
| | | – | ■ | VPLER0178 | 14,000,000 |
| Giá đỡ đồ thám hiểm trên mũ*† | Giá đỡ đồ thám hiểm có thiết kế thấp, nhẹ và tích hợp đầy đủ, giúp tăng cường phong cách bên ngoài của chiếc xe trong khi cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng, mở rộng khả năng chở hàng trên mũ. Nó được thiết kế cho hiệu suất khí động học và để giảm thiểu tiếng ồn của gió. Giá nóc thám hiểm phù hợp với thang xếp, cung cấp một giải pháp chở hàng linh hoạt và có thể được tháo ra khi không cần thiết. Nó cũng bao gồm các thanh chữ T cho phép gắn nhiều loại phụ kiện khác. Giá đỡ đồ thám hiểm được sản xuất từ các thanh nhôm anod đặt trong một khung hợp kim sơn tĩnh điện màu đen. Thiết kế bespoke duy trì chức năng mở cửa sổ trời và khả năng tương thích với ăng ten trên mũ xe. Khi được trang bị, khả năng chở tối đa của giá đỡ đồ thám hiểm là 88kg ở phiên bản 90 và 132kg ở phiên bản 110, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của lớp. | ■ | – | VPLER0180 | 73,500,000 |
| | | – | ■ | VPLER0181 | 73,000,000 |
| Giá đỡ hành lý trên mũ**† | Hệ thống giá đỡ linh hoạt để chở hàng trên mũ xe. | ■ | ■ | VPLRR0159 | 27,000,000 |
| Hộp đựng đồ trên mũ**† | Hộp đựng đồ trên mũ với thiết kế đẹp mắt và khí động học. Được sản xuất từ các vật liệu cao cấp cho vẻ ngoài thanh lịch, với màu đen bóng và độ bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Tính năng mở hai mặt cho phép mở hộp từ cả hai phía tăng sự thuận tiện. Hệ thống bấm nhanh, gắn nhanh với đèn báo lực tích hợp cho phép lắp hộp nhanh và an toàn chỉ bằng một tay. Hộp đựng đồ trên mũ thể khóa để bảo mật. Hệ thống khóa an toàn trung tâm đảm bảo rằng chìa chỉ có thể được rút ra khi tất cả các điểm khóa được đóng an toàn. Hộp đựng đồ trên mũ được TÜV phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của City Crash. Kích thước bên ngoài: dài 1.750mm, rộng 820mm, cao 450mm. Thể tích 410 lít. Trọng lượng hộp 18kg. Khi được trang bị, khả năng chở tối đa của hộp là 75kg. | ■ | ■ | VPLVR0062 | 29,500,000 |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cần nhắc trong lòng chở hàng tối đa trên mũ để đảm bảo không vượt quá. Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ăng ten sẽ tính gần trên mũ xe có thể làm giảm chất lượng thông tin hiệu mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chở trên mũ xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũ xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hàng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TẢI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN TẢI (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|--|----|-----|-----------|------------|
| Giá chở dụng cụ thể thao dưới nước*† | Thích hợp để mang theo một chiếc ván buồm, xuồng hoặc thuyền kayak. Bao gồm giá đỡ đa năng có thể khóa để mang mái chèo. Có thể nghiêng để có thể chất/dỡ hàng. Với dây đai có thể khóa và đệm cao su để duy trì phân bố trọng lượng tối ưu trong khi bảo vệ thuyền kayak và xe khỏi tràn nước. Khi được lắp đặt, khả năng mang tối đa của giá chở dụng cụ thể thao dưới nước là 45kg. | ■ | ■ | VPLGR0107 | 19,000,000 |
| Giá chở dụng cụ thể thao dưới nước cho 2 thuyền Kayak*† | Thích hợp để mang theo hai thuyền kayak hoặc xuồng. Giá cũng phù hợp để chuyên chở các thuyền nhỏ. Bao gồm bộ chuyển đổi rãnh chữ T và dây 275mm có thể điều chỉnh. | ■ | ■ | VPLWR0099 | 5,100,000 |
| Giá chở thanh và ván trượt tuyết*† | Giá chở thanh trượt và ván trượt tuyết được thiết kế để phù hợp trực tiếp với thanh ngang chữ T và kết hợp các thanh trượt có thể mở rộng để dễ dàng chất và dỡ hàng. Cánh tay cao su mềm giữ thanh trượt và ván trượt tuyết an toàn tại chỗ mà không làm trầy xước hoặc làm hỏng bề mặt. Nút nhấn lớn giúp mở và đóng ngay cả khi đeo găng tay. Hệ thống khóa một bước sẽ khóa thanh trượt và ván trượt tuyết vào giá và giá vào xe để tăng sự an toàn. Giá chở ván trượt tuyết có thể mang theo bốn thanh trượt, hoặc hai ván trượt tuyết, hoặc hai đôi thanh trượt và một ván trượt tuyết. Nó được thiết kế để mang hầu hết các loại thanh trượt và ván trượt tuyết bao gồm cả những loại cao. Khi được lắp đặt, khả năng mang tối đa của giá chở thanh trượt và ván trượt tuyết là 36kg. | ■ | ■ | LR006849 | 11,000,000 |
| Túi đựng thanh trượt tuyết | Túi đựng thanh trượt tuyết/ván trượt tuyết Land Rover có thể chứa hai đôi thanh trượt và dài tới 180cm. Nó được sản xuất từ polyester 600D bền bỉ và có dây đeo vai có thể tháo rời. | ■ | ■ | VPLGS0166 | 8,100,000 |
| Giá chở xe đạp trên mũ, loại tháo rời bánh xe*† | Được lắp đặt trên mũ xe, giá chở xe đạp gắn trên phuộc và bánh xe mang đến sự lắp đặt đơn giản và an toàn với bánh trước xe đạp được tháo ra, phù hợp với xe đạp nhẹ và bánh xe 'dua'. Sẽ có giá đỡ riêng để giữ bánh trước. Dễ dàng lắp đặt, mỗi bộ giá chở xe đạp có khóa sẽ chở được một xe đạp. Tối đa hai bộ có thể được lắp đặt. Trọng lượng xe đạp tối đa là 17kg cho mỗi bộ. | ■ | ■ | VPLWR0101 | 15,000,000 |
| Giá chở xe đạp trên mũ*† | Giá chở xe đạp trên mũ dễ dàng lắp và gắn vào các rãnh chữ T của các thanh ngang. Được sản xuất từ các vật liệu cao cấp để chịu được môi trường khắc nghiệt, dây cũng là một hệ thống được TUV phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của City Crash. Thích hợp cho khung xe đạp lên đến 100mm. Có thể được lắp đặt ở hai bên mũ xe. Dây đai bánh xe có thể thao tác nhanh cho phép chất lên và tháo dỡ thuận tiện. Giữ xe đạp an toàn tại ch ỗ với các khóa từ xe đạp vào giá và từ giá vào thanh ngang. Mỗi giá có thể giữ từ một xe đạp và tối đa ba giá có thể được lắp đặt. Trọng lượng xe đạp tối đa là 20kg cho mỗi bộ. | ■ | ■ | VPLFR0091 | 8,800,000 |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cần nhắc trọng lượng chở hàng tối đa trên mũ để đảm bảo không vượt quá. Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ông-ten sẽ tính gần trên mũ xe có thể làm giảm chất lượng tín hiệu mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chở trên mũ xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũ xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN TÀI (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-----------------------------|---|----|-----|-----------|------------|
| Hệ thống nâng và hạ đa năng | Thiết bị hỗ trợ chở hàng trên mũ này cố định vào trần nhà để xe và cho phép thiết bị được nâng lên xe một cách dễ dàng. Nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ hộp dụng cụ trên mũ một cách thuận tiện khi lấy ra khỏi xe. Giới hạn trọng lượng tối đa là 100kg. | ■ | ■ | VPLVR0096 | 7,800,000 |
| Giá đỡ xe đạp phía đuôi xe | Giá đỡ xe đạp phía đuôi xe mang lại giải pháp chở xe đạp gọn và ổn định cho các xe được trang bị thanh kéo. Được sản xuất từ nhôm và các vật liệu nhẹ khác để chịu được môi trường khắc nghiệt, đây cũng là một bộ phụ kiện được TÜV phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của City Crash. Với một tay đòn, cơ chế khớp nối thanh kéo/ nhà nhanh và có thể nghiêng ra khỏi xe, bằng cách sử dụng bàn đạp chân thông minh, cho phép dễ dàng tiếp cận vào khoang hành lý ngay cả khi gắn xe đạp. Cửa sau có thể được mở với giá đỡ xe đạp ở vị trí mở ra/gấp lại. Bao gồm một chỗ gắn biển số xe và đèn chiếu sáng phía sau để tăng cường an toàn, giá đỡ xe đạp được gắn vào thanh kéo và tất cả các xe đạp khi chở đều có thể khóa vào giá để đảm bảo an toàn. Khi không sử dụng, giá đỡ xe đạp có thể dễ dàng gấp phẳng để lưu trữ một cách đơn giản và sẽ phù hợp với khoang hành lý hầu hết các xe. Tải trọng tối đa là 40kg khi chở 2 xe đạp và 51kg khi chở 3 xe đạp (tối đa 20kg cho mỗi xe đạp). | ■ | ■ | VPLER0174 | 42,000,000 |
| | Cần có bộ chuyển đổi, đối với xe có bánh dự phòng gắn phía sau, khi sử dụng giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo ro-moóc. | ■ | ■ | VPLER0175 | 8,000,000 |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cần nhắc trong lòng chở hàng tối đa trên mũ để đảm bảo không vượt quá. Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ảnh hưởng đến trọng tâm mũ xe có thể làm giảm chất lượng tuning mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chõ trên mũ xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũ xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TẢI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--------------------------------|--|---|----|-----|------------|-------------|
| Bộ thanh kéo rơ-moóc xếp điện* | Hệ thống treo khí nén. Nội thất màu Lunar. Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo một tấm che móc kéo đã sơn lót để đại lý Land Rover có thể sơn với lớp hoàn thiện màu bạc Ceres nhám. | ■ | ■* | VPLEEDT002 | 126,800,000 |
| | Hệ thống treo khí nén. Nội thất màu Ebony. Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | | ■ | ■* | VPLEEDT006 | 126,800,000 |
| | Hệ thống treo khí nén Nội thất màu Lunar Nắp che móc kéo màu Starlight | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo tấm che móc kéo màu Starlight nhám. | ■ | ■* | VPLEEDT003 | 127,000,000 |
| | Hệ thống treo khí nén Nội thất màu Ebony Nắp che móc kéo màu Starlight | | ■ | ■* | VPLEEDT007 | 127,000,000 |
| | Hệ thống treo lò xo Nội thất màu Lunar Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo một tấm che móc kéo đã sơn lót để đại lý Land Rover có thể sơn với lớp hoàn thiện màu bạc Ceres nhám. | ■ | ■* | VPLEEDT000 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo Nội thất màu Ebony Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | | ■ | ■* | VPLEEDT004 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo Nội thất màu Lunar Nắp che móc kéo màu Starlight | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo tấm che móc kéo màu Starlight nhám. | ■ | ■* | VPLEEDT001 | N/A |
| | Hệ thống treo lò xo Nội thất màu Ebony Nắp che móc kéo màu Starlight | | ■ | ■* | VPLEEDT005 | N/A |

Thanh kéo xếp điện được vận hành thông qua một công tắc trong khoang hành lý phía sau và màn hình cảm ứng. Nó rất nhạy cảm với vật cản gặp phải trong quá trình mở ra/xếp lại và sẽ tự động dừng nếu cần thiết. Thanh kéo có thể xếp bằng điện được xếp kín đáo phía sau cabin sau khi không sử dụng mang lại sự hoàn thiện hấp dẫn. Nguồn điện kéo được tích hợp và cũng được ẩn cho đến khi được mở ra. Bao gồm tính năng đo tải trọng mũi lên tới 200kg. Tải trọng tối đa lên tới 3.500kg và tải trọng mũi 195kg. Bao gồm thiết bị thử nghiệm đèn rơ-moóc độc đáo cho phép người lái kiểm tra mà không cần hỗ trợ nếu đèn rơ-moóc, bao gồm đèn lùi và đèn phanh, hoạt động chính xác. Thiết bị thử nghiệm đèn rơ-moóc được kích hoạt thông qua một công tắc trong khoang hành lý hoặc qua màn hình cảm ứng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của xe. Bộ bao gồm thanh kéo rơ-moóc xếp điện, mô-dun thanh kéo, dây, tấm vòng bọc dây buộc, ba vòng bọc dây buộc có kẹp tích hợp, công tắc, gờ công tắc, cụm loa và nắp che móc kéo.

*Nguồn điện rơ-moóc có khả năng cung cấp năng lượng cho các xe nhà di động, rơ-moóc hoặc bảng chiếu sáng bao gồm cả những bộ được trang bị bộ đèn LED gắn phía sau. Tuy nhiên, một số thiết bị ánh sáng phụ trợ có thể không được hỗ trợ nguồn điện tối thiểu cần thiết. Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về công suất điện tối thiểu và tải đã được hỗ trợ. **Dành cho phiên bản 110, đã được trang bị hệ thống tự động, sẽ không cần mô-dun kéo để lắp đặt.

Việc lắp đặt bất cứ bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Màn Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|--------------------------------------|-------|----|-----|------------|------------|
| Bộ thanh kéo rơ-móc có thể tháo rời* | | | | | |
| | | ■ | ■* | VPLEDET002 | 85,700,000 |
| | | ■ | ■* | VPLEDET003 | N/A |
| | | ■ | ■* | VPLEDET000 | N/A |
| | | ■ | ■* | VPLEDET001 | N/A |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cần nhắc trọng lượng chở hàng tối đa trên mũ để đảm bảo không vượt quá.

Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ảnh hưởng đến tính ổn định trên mũ xe có thể làm giảm chất lượng tín hiệu mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chở trên mũ xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũ xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TẢI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|--|--|---|--|-----|---------|------------|------------|
| Thanh kéo rơ-moóc có thể điều chỉnh độ cao * | Thanh kéo rơ-moóc đa chiều cao cung cấp ba độ cao kéo rơ-moóc khác nhau và khả năng thay đổi chiều cao dễ dàng. Đơn giản để lắp đặt/tháo sau khi được lắp đặt ban đầu bởi đại lý. Bao gồm bóng kéo 50mm. Khả năng kéo tối đa lên tới 3.500kg và tải trọng mũi 195kg. Bao gồm nguồn điện kéo 13 pin. Bộ dụng cụ bao gồm thanh kéo đa chiều cao, mô-đun, dây và nắp che móc kéo. | Hệ thống treo khí nén Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo một tấm che móc kéo đã sơn lót* để đại lý Land Rover có thể sơn với lớp hoàn thiện màu bạc Ceres nhám. | ■ | ■* | VPLEMHT002 | 73,200,000 |
| | | Hệ thống treo khí nén Nắp che móc kéo màu Starlight nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo tấm che móc kéo màu Starlight nhám. | ■ | ■* | VPLEMHT003 | 73,400,000 |
| | | Hệ thống treo lò xo Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo một tấm che móc kéo đã sơn lót để đại lý Land Rover có thể sơn với lớp hoàn thiện màu bạc Ceres nhám. | ■ | ■* | VPLEMHT000 | N/A |
| | | Hệ thống treo lò xo Nắp che móc kéo màu Starlight nhám | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo tấm che móc kéo màu Starlight nhám. | ■ | ■* | VPLEMHT001 | N/A |
| Bộ khớp nối rơ-moóc* | Chốt gắn móc kéo vuông có thể tháo rời để tạo sự hoàn thiện chín chu. Chốt chờ móc kéo có thể tìm ở địa phương. Được thiết kế cho khả năng kéo tối đa lên tới 3.500kg và tải trọng mũi 350kg. Đã bao gồm nguồn điện kéo. | Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám Dành cho thị trường Úc và New Zealand | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo một tấm che móc kéo đã sơn lót* để đại lý Land Rover có thể sơn với lớp hoàn thiện màu bạc Ceres nhám. | ■ | ■* | VPLEAUS000 | 69,700,000 |
| | | Nắp che móc kéo màu Starlight nhám Dành cho thị trường Úc và New Zealand | Bộ dụng cụ được cung cấp kèm theo tấm che móc kéo màu Starlight nhám. | ■ | ■* | VPLEAUS001 | 69,900,000 |

*Nguồn điện rơ-moóc có khả năng cung cấp năng lượng cho các xe nhà di động, rơ-moóc hoặc bảng chiếu sáng bao gồm cả những bộ được trang bị bộ đèn LED gắn phía sau. Tuy nhiên, một số thiết bị ánh sáng phụ trợ có thể không được hỗ trợ nguồn điện tối thiểu cần thiết. Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về công suất điện tối thiểu và tối đa được hỗ trợ. **Dành cho phiên bản 110, đã được trang bị bộ bước tự động, sẽ không cần mô-đun kéo để lắp đặt.

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|-----------------------------|---|--|---|-----|------------|------------|-----|
| Bộ khớp nối rơ-moóc* | Chốt gắn móc kéo vuông có thể tháo rời để tạo sự hoàn thiện kín chu. Chốt chờ móc kéo có thể tìm ở địa hương. Được thiết kế cho khả năng kéo tối đa lên tới 3.500kg và tải trọng mũi 350kg. Đã bao gồm nguồn điện kéo. | Nắp che móc kéo màu bạc Ceres nhám Dành cho thị trường Bắc Mỹ | ■ | ■* | VPLENAS000 | 73,700,000 | |
| | | Nắp che móc kéo màu Starlight nhám Dành cho thị trường Bắc Mỹ | ■ | ■* | VPLENAS001 | 73,900,000 | |
| Chốt gắn móc kéo | Các móc kéo được thiết kế để mang lại chiều cao bóng kéo tối ưu. Bao gồm móc với bóng 50mm và chốt khóa. Được đựng trong hộp mang nhãn hiệu Land Rover. | Dành cho thị trường Úc và New Zealand | ■ | ■ | VPLEY0115 | N/A | |
| | | Dành cho xe được trang bị hệ thống treo lò xo | ■ | ■ | VPLEY0118 | N/A | |
| Chốt gắn móc kéo | Các móc kéo được thiết kế để mang lại chiều cao bóng kéo tối ưu. Bao gồm chốt hãm với trục bị chuyển đổi nhanh, bị da nâng 2" và 1 7/8" và chốt hãm có khóa. Được cung cấp trong hộp mang nhãn hiệu Land Rover. | Dành cho thị trường Bắc Mỹ | Dành cho xe được trang bị hệ thống treo khí nén | ■ | ■ | VPLEY0116 | N/A |
| | | | Dành cho xe được trang bị hệ thống treo lò xo | ■ | ■ | VPLEY0117 | N/A |
| Nắp dây chốt gắn móc kéo | Giúp bịt kín chốt gắn móc kéo 2" khỏi bụi bẩn và mảnh vỡ với nắp dây bên bị này. Được làm từ nhựa cao su bên ngoài, bao gồm một dây buộc tùy chỉnh để giúp giữ an toàn cho nắp không bị mất nếu chẳng may bị tháo ra. | Dành cho thị trường Bắc Mỹ | ■ | ■ | VPLWY0084 | 2,100,000 | |
| Bộ chuyển đổi điện rơ-moóc* | Bộ điều hợp kết nối điện kéo để chuyển đổi ổ cắm 13 pin thành 12N. Bộ điều hợp kết nối điện kéo để chuyển đổi ổ cắm 13 pin thành 12N/12S. Cung cấp điện tất cả đèn chiếu sáng phía sau xe kéo và thiết bị nội thất, nếu cần thiết. | | ■ | ■ | VPLVT0064 | 3,000,000 | |
| | | | ■ | ■ | VPLHT0060 | 6,200,000 | |

*Cần có thanh giá nóc để lắp đặt **Cần có thanh giá nóc và thanh ngang để lắp đặt †Phải luôn cân nhắc trọng lượng chở hàng tối đa trên mũi để đảm bảo không vượt quá.

Cần lưu ý rằng các vật thể được đặt phía trên ô-tô ven vệt gấn trên mũi xe có thể làm giảm chất lượng tín hiệu mà xe nhận được và có thể có tác động bất lợi đến hệ thống định vị và radio vệ tinh, nếu được trang bị. Các vật dụng chờ trên mũi xe có thể hạn chế việc mở cửa sổ trời đối với các xe được trang bị. Cần cẩn thận khi mở mũi xe để tránh va chạm với bất kỳ vật dụng nào được lắp phía trên xe.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TẢI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| Thanh đèn chiếu sáng cho rô-môóc* | Thanh chiếu sáng mạnh mẽ này được thiết kế để sử dụng với rô-môóc. Được thiết kế gọn gàng, với phích cắm 13 pin chuẩn ISO và tám mét cáp, nó cũng bao gồm đèn sương mù phía sau và đèn lùi, hai đèn dưới, đèn báo rẽ và đèn phanh. | LHD | ■ | ■ | VPLCV0108 | 9,500,000 |
| | | RHD | ■ | ■ | VPLCV0109 | 9,500,000 |
| Dây kéo | Được cấu tạo từ vải polyester cứng, có móc an toàn ở mỗi đầu, dây kéo được thiết kế với khả năng chịu tải tối đa 3.000kg. Túi xếp hàng phản quang có thể gấp và đặt ở giữa dây như một lá cờ cảnh báo. | ■ | ■ | STC8919AA | 4,800,000 | |

TỜI

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|-----------------------------|---|----|-----|-----------|-------------|
| Tời điện điều khiển từ xa** | Khả năng vận hành vượt trội có thể đạt được thông qua việc bổ sung bộ tời điện mạnh mẽ điều khiển từ xa. Được thiết kế để phù hợp với phần đầu của Land Rover Defender, tời đi kèm với điều khiển từ xa không dây với bộ ly hợp điều khiển từ xa, cho phép vận hành an toàn cách xa khỏi xe. Được sản xuất bởi Warn, tời Zeon Platinum 10-S có lực kéo tối đa được cài đặt sẵn là 4.536kg/10.000lbs thông qua thiết bị có thể chịu quá tải. Chiều dài 80 feet của dây tời tổng hợp Spydura 3/8" giúp tời trở nên thực tế hơn, thân thiện với người dùng và dễ điều khiển hơn. | ■ | ■ | VPLEP0426 | 193,000,000 |
| Bộ phụ kiện tời | Bộ phụ kiện tời bao gồm hai ma níp, puli, cáp bảo vệ thân cây 2" x 8 feet, một cặp gang tay bằng da kết hợp bông và hướng dẫn sử dụng tời, và tất cả được cung cấp trong một túi nylon mềm và mạnh mẽ màu đỏ. | ■ | ■ | STC53202 | 21,000,000 |

*Nguồn điện rô-môóc có khả năng cung cấp năng lượng cho các xe nhà di động, rô-môóc hoặc bảng chiếu sáng bao gồm cả những bộ được trang bị đèn LED gắn phía sau. Tuy nhiên, một số thiết bị ánh sáng phụ trợ có thể không được hỗ trợ nguồn điện tối thiểu cần thiết. Vui lòng tham khảo Sách hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về công suất điện tối thiểu và tối đa được hỗ trợ. **Dành cho phiên bản 110, đã được trang bị bộ bước tự động, sẽ không cần mô-dun kéo để lắp đặt. **Không phù hợp với hệ thống bảo vệ cabin trước thám hiểm và thanh bảo vệ cabin trước.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) | |
|----------------------|---|--|-----|------------|------------|-------------|
| Bộ phụ kiện lắp tời* | Cần có bộ phụ kiện lắp tời cho tời điện điều khiển từ xa và được tạo thành từ giá đỡ tời, lon nghiêng, nắp tời thân thiện với người đi bộ và viên camera. | Hệ thống treo khí nén Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEWMT001 | 109,150,000 |
| | Cần có bộ phụ kiện lắp tời cho tời điện điều khiển từ xa và được tạo thành từ tời chữ H, giá đỡ tời, lon nghiêng, nắp tời thân thiện với người đi bộ và viên camera. | Hệ thống treo khí nén Dành cho phiên bản X | ■ | ■ | VPLEWMT004 | N/A |
| | Cần có bộ phụ kiện lắp tời cho tời điện điều khiển từ xa và được tạo thành từ giá đỡ tời, lon nghiêng, nắp tời thân thiện với người đi bộ, hai lò xo chịu lực và viên camera. | Hệ thống treo lò xo, cho xe 4 xi-lanh. Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEWMT008 | 117,550,000 |
| | | Hệ thống treo lò xo, cho xe 6 xi-lanh. Không phù hợp cho phiên bản X | ■ | – | VPLEWMT007 | 118,750,000 |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 4 xi-lanh. Dành cho phiên bản X | ■ | – | VPLEWMT010 | N/A | |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 6 xi-lanh. Dành cho phiên bản X | ■ | – | VPLEWMT009 | N/A | |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 4 xi-lanh. Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEWMT003 | N/A | |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 6 xi-lanh. Không phù hợp cho phiên bản X | – | ■ | VPLEWMT002 | N/A | |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 4 xi-lanh. Dành cho phiên bản X | – | ■ | VPLEWMT006 | N/A | |
| | Hệ thống treo lò xo, cho xe 6 xi-lanh. Dành cho phiên bản X | – | ■ | VPLEWMT005 | N/A | |

*Không phù hợp với hệ thống bảo vệ cần trước thám hiểm và thanh bảo vệ cần trước.

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN BÁNH XE

MÂM XE

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|---|--|----|-----|-----------|------------|
| 18" kiểu 5094, 5 chấu, màu xám đậm nhám | | ■ | ■ | LR129104 | 30,500,000 |
| 18" kiểu 5093, mâm thép, màu trắng Fuji | | ■ | ■ | LR143917 | 22,500,000 |
| 19" kiểu 6009, 6 chấu, màu bạc bóng | Không phù hợp cho PHEV | ■ | ■ | LR129106 | 34,500,000 |
| 19" kiểu 6010, 6 chấu, màu bạc bóng | | ■ | ■ | LR129107 | 34,500,000 |
| 19" kiểu 6010, 6 chấu, màu đen bóng | | ■ | ■ | LR129108 | 36,000,000 |
| 20" kiểu 5094, 5 chấu, màu bạc bóng | | ■ | ■ | LR129119 | 45,000,000 |
| 20" kiểu 5095, 5 chấu kép, màu xám đậm | | ■ | ■ | VPLEW0131 | 46,500,000 |
| 20" kiểu 5095, 5 chấu kép, màu xám đậm hoàn thiện hai tông màu tương phản | Cá nhân hóa chiếc xe với một loạt các mâm xe hợp kim có kiểu dáng hiện đại và năng động. | ■ | ■ | LR133250 | 49,000,000 |
| 20" kiểu 5098, 5 chấu, màu bạc bóng | | ■ | ■ | LR129113 | 45,000,000 |
| 20" kiểu 5098, 5 chấu, màu xám đậm nhám | | ■ | ■ | LR129115 | 46,500,000 |
| 20" kiểu 6011, 6 chấu, màu đen bóng | | ■ | ■ | LR129110 | 46,500,000 |

Giá chỉ thể hiện cho từng cái.

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

TÀI VÀ KÉO

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|------------------------------|---|--|----|-----|-----------|------------|
| Nắp van cá tính | Nắp van bánh xe kiểu dáng độc quyền, có sẵn trong một dải lựa chọn các thiết kế, mang lại kiểu dáng tinh tế cho bánh xe. | Cờ vương quốc Anh màu đen | ■ | ■ | LR027666 | 1,550,000 |
| | | Land Rover | ■ | ■ | LR027560 | 1,550,000 |
| | | Cờ vương quốc Anh | ■ | ■ | LR027664 | 1,550,000 |
| | | Nitrogen Dành cho thị trường Bắc Mỹ | ■ | ■ | VPLFY0071 | 1,600,000 |
| Bộ đai ốc bánh xe | Một bộ 20 đai ốc khóa bánh xe, phù hợp cho mâm xe hoàn thiện màu đen bóng | Đen | ■ | ■ | VPLWW0078 | 17,000,000 |
| Bộ đai ốc khóa bánh xe | Được sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, đai ốc khóa bánh xe bảo vệ mâm xe và lốp xe giá trị khỏi mất cắp với chi phí thấp. Một bộ bao gồm một bộ bốn đai ốc khóa bánh xe và một công cụ mở khóa. | Bạc | ■ | ■ | LR078545 | 8,300,000 |
| | | Đen | ■ | ■ | VPLWW0093 | 6,800,000 |
| Nắp chụp bánh xe Land Rover* | Tăng thêm phong cách cho bánh xe. Được in logo Land Rover. | Bạc | ■ | ■ | LR094546 | 2,900,000 |
| | | Đen | ■ | ■ | LR094547 | 2,900,000 |

Việc lắp đặt bạc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tài, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN BÁNH XE

PHỤ KIỆN KÉO (TIẾP THEO)

■ Khả dụng – Không khả dụng

| TÊN SẢN PHẨM | MÔ TẢ | 90 | 110 | MÃ HÀNG | GIÁ (VNĐ) |
|------------------------------|--|----|-----|-----------|------------|
| Ốp bánh xe dự phòng | Bảo vệ bánh xe dự phòng gắn phía sau khỏi bùn và bụi bẩn. Ốp bánh xe dự phòng sành điệu này có mặt sơn đen và màu Ceres Silver nhám với logo Land Rover Defender đập nổi đặc biệt. Lỗ thoát nước ở chân đế cho phép độ ẩm thoát ra bên ngoài. Nhờ một dải điều chỉnh đàn hồi, ốp dễ dàng lắp đặt vừa vặn trơn tru xung quanh bánh xe dự phòng. | ■ | ■ | VPLEW0143 | 9,200,000 |
| Dụng cụ đo áp suất lốp | Đồng hồ đo áp suất lốp kỹ thuật số dùng để kiểm tra áp suất có đúng khuyến nghị. Được trang bị với xoay 360° để xác định vị trí van lốp, đèn LED để xác định vị trí van lốp, dụng cụ để đo độ sâu gai lốp, đơn vị đo bằng psi, bar, kpa, kg/cm ² . Khả năng đo từ 0-99 psi/0-7 bar và đi kèm với hộp đựng. | ■ | ■ | VPLVW0077 | 2,000,000 |
| Bộ dụng cụ sửa chữa lốp | Giải pháp sửa chữa lốp xe thay cho bánh xe dự phòng. Bao gồm keo bịt kín lỗ thủng và máy nén khí được sử dụng trong tình huống lốp xe bị hư khẩn cấp. | ■ | ■ | VPLYW0127 | 8,500,000 |
| Bộ xích quấn lốp tăng độ bám | Bộ xích quấn lốp tăng độ bám khi đi đường tuyết được thiết kế để cải thiện khả năng kiểm soát lái và phanh trên tuyết và băng, khi được trang bị cho bánh trước. Thiết kế để lắp đặt dễ dàng, được sản xuất từ thép mạ kẽm cứng chất lượng cao, bộ xích quấn lốp được cất trong một túi nhựa vinyl cứng để lưu trữ khi không sử dụng. | ■ | ■ | VPLEW0140 | 34,500,000 |

Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành địa hình của xe. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tời, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Trong khi Land Rover luôn quan tâm đến việc đảm bảo rằng tất cả các chi tiết trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm xuất bản, chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến và do đó có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và thiết bị mà không cần thông báo. Các chi tiết về thông số kỹ thuật và thiết bị cũng có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện và yêu cầu của thị trường địa phương, và không phải sản phẩm nào cũng có sẵn trên mọi thị trường. Một số xe được hiển thị đã được trang bị các phụ kiện hoặc thiết bị tùy chọn. Xin lưu ý rằng tất cả giá đều chính xác tại thời điểm xuất bản, vui lòng trao đổi với đại lý Land Rover tại địa phương.

Màu sắc được thể hiện trong cuốn brochure phải tuân theo những giới hạn của quá trình in và do đó có thể hơi khác so với xe thực tế.

Để biết thêm thông tin về phụ kiện, vui lòng truy cập accessories.landrover.com

Xe hiển thị ở bìa trước: Gói phụ kiện Thám Hiểm màu xám (Tùy thuộc vào thị trường)

Xe hiển thị ở bìa trước được trang bị hệ thống bảo vệ cản trước thám hiểm, ống thở, thang xếp và giá chở hàng thám hiểm trên mũ.

Jaguar Land Rover Limited

Văn phòng đăng ký: Abbey Road, Whitley,

Coventry, CV3 4LF, Vương Quốc Anh

Số đăng ký tại Anh quốc: 1672070

accessories.landrover.com

